
 

ส่วนราชการ  ส ำนักวิชำกำร กลุม่งำนตดิตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๖ 
ที ่   สว ๐๐๐๖.๐๖/                         วันที่          พฤษภำคม  ๒๕๖๖ 
เรื่อง สรุปผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของวุฒิสภำ  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกรรมำธกิำร ๓ 

ตำมที่ส ำนักกรรมำธกิำร ๓ ขอควำมอนุเครำะห์ส ำนักวชิำกำรให้ด ำเนนิกำรจัดท ำขอ้มูล 
และรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมกระทูถ้ำมของวุฒสิภำ เพ่ือใช้ประกอบกำรประชุมของคณะอนกุรรมำธกิำร
ติดตำมมตขิองวุฒิสภำ ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวฒุิสภำ ควำมละเอียดทรำบแลว้ นั้น 

ในกำรนี้ กลุ่มงำนติดตำมและประมวลผลงำนของวุฒิสภำ ส ำนักวิชำกำร ได้รวบรวม 
ผลกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมกระทู้ถำมของสมำชิกวุฒิสภำ ในสมัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
เป็นนำยกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว จึงขอรำยงำนควำมคืบหน้ำ ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

(นำยพีระพจน ์ รัตนมำลี)  
รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ รกัษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร  

เจ้ำของเร่ือง  :  นำยปิยชำติ  ศิลปสุวรรณ  .......................... ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำร 
วิทยำกรช ำนำญกำร                กลุ่มงำนตดิตำมและประมวลผลงำนของวฒุิสภำ 

“สามัคคีมีวินัย สุจริตโปร่งใส รอบรู้งานสภา มีจิตอาสา มุ่งงานสภาสัมฤทธิ์” 

บันทึกข้อความ

๒๓๔ ๒๖
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สรุปผลการติดตามผลการด าเนินการตามกระทูถ้ามของวุฒิสภา 
ในสมยั พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี

กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ส านักวิชาการ 

************************************************* 

ตามที่คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของวุฒิสภา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 
ได้มอบหมายให้ส านักวิชาการด าเนินการติดตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา และต่อมา 
ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันจันทร์ที่ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ท าให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุแห่งการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๗ (๒) นั้น 

กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา ส านักวิชาการ ได้ด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี ในสมัย  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒสิภา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๖๘ กระทู้ถาม จ าแนกเป็น 

๑.๑ กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามญัประจ าป ีครัง้ที่หนึ่ง ๒๕๖๒ 
จ านวน ๖ กระทูถ้าม 

 - กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๓ กระทูถ้าม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๑ กระทูถ้าม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๒ กระทู้ถาม 

๑.๒ กระทู้ถามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่สอง  ๒๕๖๒ 
จ านวน ๓๖ กระทู้ถาม 

 - กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๒๐ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๔ กระทูถ้าม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๑๒ กระทูถ้าม  

๑.๓ กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามญัประจ าป ีครัง้ที่หนึ่ง ๒๕๖๓ 
จ านวน ๕๒ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๒๐ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๒๐ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๑๒ กระทูถ้าม 

๑.๔ กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่สอง  ๒๕๖๓ 
จ านวน ๓๑ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๘ กระทูถ้าม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๑๘ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๕ กระทู้ถาม 
 



๒ 
 

๑.๕ กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามญัประจ าป ีครัง้ที่หนึ่ง ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓๐ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๗ กระทูถ้าม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๒๒ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๑ กระทู้ถาม 

๑.๖ กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามัญประจ าปี ครั้งทีส่อง  ๒๕๖๔ 
จ านวน ๕๑ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๑๘ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๒๒ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๑๑ กระทูถ้าม 

๑.๗ กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามญัประจ าป ีครัง้ที่หนึ่ง ๒๕๖๕ 
จ านวน ๒๗ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๑๘ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน  ๔ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๕ กระทู้ถาม 

๑.๘ กระทูถ้ามที่มีการพิจารณาของวุฒิสภา ในสมัยสามัญประจ าปี ครั้งที่สอง  ๒๕๖๕ 
จ านวน ๓๕ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในที่ประชมุวฒุิสภา จ านวน ๙ กระทูถ้าม 
- กระทู้ถามเป็นหนังสอื ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา จ านวน ๒๕ กระทู้ถาม 
- กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๑ กระทู้ถาม 

 
๒. การติดตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา ทั้งสิ้น จ านวน ๒๖๘ กระทู้ถาม 

จ าแนกเป็น 
๒.๑ กระทูถ้ามที่ไมม่ีประเดน็ที่ต้องตดิตามผลการด าเนนิการ  ๒๒๗  กระทูถ้าม 

๒.๒ กระทูถ้ามที่มีประเด็นที่ผู้ตอบกระทูถ้ามรับข้อสังเกตไปด าเนนิการ  ๒๑ กระทู้ถาม 
- หน่วยงานด าเนินการแล้ว ๑๘  กระทู้ถาม     
- ระหว่างด าเนินการ    -   กระทู้ถาม 
- ยุตกิารติดตาม    ๓  กระทูถ้าม 

๒.๓ กระทูถ้ามที่รอตอบในราชกิจจานเุบกษาและตกไปเนื่องจากคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ
พ้นจากต าแหน่ง จ านวน   ๒๐  กระทู้ถาม 
 

**************************************** 



ตารางสรุปผลการตดิตามผลการด าเนินการตามกระทูถ้ามของวุฒิสภา ในสมยั พลเอก ประยุทธ ์จันทรโ์อชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
 

 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่
ไม่มี

ประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้ถาม 
รับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่

ประชุม
วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุติการ 
ติดตาม 

๒๕๖๒ 
ครั้งทีห่นึ่ง 

๖  
กระทูถ้าม 

๔ 
กระทูถ้าม 

๒ 
กระทูถ้าม 

๕ 
กระทูถ้าม 

๑ 
กระทูถ้าม 

๔ 
กระทูถ้าม 

๒ 
กระทูถ้าม 

- - - - 

ครั้งที่สอง 
๓๖ 

กระทูถ้าม 
๒๔ 

กระทูถ้าม 
๑๒ 

กระทูถ้าม 
๓๒  

กระทูถ้าม 
๔ 

กระทูถ้าม 
๒๘ 

กระทูถ้าม 
๘ 

กระทูถ้าม 
- - - - 

๒๕๖๓ 

ครั้งทีห่นึ่ง 
๕๒  

กระทูถ้าม 
๔๐  

กระทูถ้าม 
๑๒  

กระทูถ้าม 
๓๒  

กระทูถ้าม 
๒๐  

กระทูถ้าม 
๔๘ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 
- 

๑ 
กระทูถ้าม 

๒ 
กระทูถ้าม 

- 

ครั้งที่สอง 
๓๑ 

กระทูถ้าม 
๒๖ 

กระทูถ้าม 
๕ 

กระทูถ้าม 
๑๓ 

กระทูถ้าม 
๑๘ 

กระทูถ้าม 
๒๙ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 
- 

 ๑ 
กระทูถ้าม 

- 



๒ 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม ประเภทการตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่
ไม่มี

ประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้ถาม 
รับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่

ประชุม
วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยุติการ 
ติดตาม 

๒๕๖๔ 
ครั้งทีห่นึ่ง 

๓๐ 
กระทูถ้าม 

๒๙ 
กระทูถ้าม 

๑ 
กระทูถ้าม 

๘ 
กระทูถ้าม 

๒๒ 
กระทูถ้าม 

๒๖ 
กระทูถ้าม 

๑ 
กระทูถ้าม 

- - 
๓ 

กระทูถ้าม 
- 

ครั้งที่สอง 
๕๑ 

กระทูถ้าม 
๔๐ 

กระทูถ้าม 
๑๑ 

กระทูถ้าม 
๒๙ 

กระทูถ้าม 
๒๒ 

กระทูถ้าม 
๔๗ 

กระทูถ้าม 
๒ 

กระทูถ้าม 
- 

๑ 
กระทูถ้าม 

๑ 
กระทูถ้าม 

- 

๒๕๖๕ ครั้งทีห่นึ่ง 
๒๗ 

กระทูถ้าม 
๒๒ 

กระทูถ้าม 
๕ 

กระทูถ้าม 
๒๓ 

กระทูถ้าม 
๔ 

กระทูถ้าม 
๒๔ 

กระทูถ้าม 
๒ 

กระทูถ้าม 
- 

๑ 
กระทูถ้าม 

-  

 ครั้งที่สอง 
๓๕ 

กระทูถ้าม 
๓๔ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 
๑๐ 

กระทูถ้าม 
๒๕ 

กระทูถ้าม 
๒๑ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 
- - 

๑๓ 
กระทูถ้าม 

 

 
รวม 

 
 

๒๖๘ 
กระทู้ถาม 

๒๑๙ 
กระทู้ถาม 

๔๙ 
กระทู้ถาม 

๑๕๒ 
กระทู้ถาม 

๑๑๖ 
กระทู้ถาม 

๒๒๗ 
กระทู้ถาม 

๑๘ 
กระทู้ถาม 

 
- 
 

 
๓ 

กระทู้ถาม 
 

๒๐ 
กระทู้ถาม 

 

ข้อมลู ณ วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
ในสมยั พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา เป็นนายกรฐัมนตร ี

จ าแนกตามผู้ตั้งกระทูถ้าม 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม หมายเหต ุ
๑ นายอ าพล  จนิดาวฒันะ ๕๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 
๒ นายชลิต  แกว้จินดา ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๓ นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ๑๒ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๒) 
๔ นายค านูณ  สิทธิสมาน ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๕ นายเฉลมิชัย เฟ่ืองคอน ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๕) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๐) 
๖ นายสุรเดช จริัฐติิเจรญิ ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๗ พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๘ พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๙ นายตวง อันทะไชย ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑๐ นายจเด็จ อนิสว่าง ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๓) 
๑๑ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ(๓) 
๑๒ นายวนัชัย  สอนศริิ ๑๓ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑๓ นายระวี รุ่งเรือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๔ นางสาวภัทรา  วรามิตร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑๕ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๑๖ พลตรี โอสถ ภาวิไล  ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๗ นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ ๙ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑๘ ศาสตราจารยน์ิสดารก ์เวชยานนท์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑๙ นายอนศุักดิ์  คงมาลัย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๒๐ สมชาย  แสวงการ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๒๑ นายธานี สโุชดายน ๗ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๗) 
๒๒ นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๒๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๒๔ นายออน  กาจกระโทก ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 



๒ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม หมายเหต ุ

๒๕ นายมณเฑียร บุญตนั ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๒๖ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธกิาร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๒๗ นายทววีงษ์  จุลกมนตร ี ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๒๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๒๙ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๐ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๑ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๓๒ พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๓ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๔ พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๓๕ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
๓๖ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๗ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๘ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๓๙ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๔๐ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๔๑ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๔๒ พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๓ นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๔๔ นายบุญมี สุระโคตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๕ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ าปาเทศ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๖ นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๗ นายพิทักษ์  ไชยเจริญ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๔๘ พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๔๙ ว่าที่ร้อยตรวีงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๕๐ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ าพน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๑ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๒ พลเอก บญุธรรม โอริส ๑๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๕) 
๕๓ นายปานเทพ กลา้ณรงค์ราญ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๔ นายณรงค์ อ่อนสอาด ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๕ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๖ พลเอก ทวปี เนตรนิยม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๕๗ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์เชดิบญุเมือง ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๕๘ นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 รวม ๕๘ คน ๒๖๘ กระทูถ้าม กระทู้ถามเป็นหนังสือ (๒๑๙) 
กระทู้ถามดว้ยวาจา (๔๙) 



๓ 
 

 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 
๑ นายอ าพล  จนิดาวฒันะ ๕๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 
๑) การตรวจพบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ จ านวนมาก 
๒) การขยายอายุเกษียณราชการ  
๓) การยกเลกิการใช้วตัถุอนัตราย ๓ ชนดิ  
๔) การจดัการปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้าผิดกฎหมาย 
๕) นโยบายหาบเรแ่ผงลอยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
๖) มาตรการสือ่สารและการก ากับสื่อมวลชน การสื่อสารออนไลน์ในภาวะวกิฤติสืบ

เนื่องจากเหตุการณ์ทีน่ครราชสีมา 
๗) มาตรการป้องกันความรุนแรงและการท ารา้ยร่างกายในโรงพยาบาล 
๘) การแก้ปญัหาคนลน้คุก  
๙) การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและอนุรักษว์ิถีชวีติกลุ่มชาติพันธุ์  

๑๐) การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม  
๑๑) ความปลอดภัยของข้อมูลสว่นบุคคลในระบบปฏิบัตกิาร "ไทยชนะ" 
๑๒) ปัญหานโยบายและการบริหารใน อสมท. 
๑๓) แนวทางการบูรณาการโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคมจากผลกระทบโควิดในระดับ

ต าบล 
๑๔) การแก้ปญัหาสทิธิบตัรทอง หลังยกเลกิสัญญาคลนิิกและโรงพยาบาลทุจรติ 
๑๕) แนวคดิและนโยบายการพัฒนายานอวกาศไทยไปลงดวงจันทร์ 
๑๖)  การจดัตั้งอุทยานแห่งชาตถิ้ าผาไท จงัหวัดล าปาง 
๑๗) การจดัท าพระราชบญัญตัิยตุิธรรมชมุชน  
๑๘) ผลกระทบจากกฎกระทรวง การขอและการออกใบอนญุาตขับรถและต่อใบอนญุาตขับ

รถ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑๙) มาตรการการจดัการปญัหาสารพิษตกคา้งในพืชผักผลไม้  
๒๐) ผลกระทบพระราชบญัญตัิภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรรมสวน

ป่าและไม้ยนืตน้ 
๒๑) การลดอุบตัิเหตุที่จดุตดัรถไฟกับถนน 
๒๒) มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมีมากเกินไปหรือไม ่
๒๓) การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
๒๔) การจดัให้ผู้ตอ้งหาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในระหว่างการแถลงข่าวของส านักงานต ารวจ

แห่งชาต ิ   
๒๕) ระบบการฉดีวคัซนีป้องกันโควิด - ๑๙ ที่รวดเรว็ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๒๖) ปัญหาการโฆษณาตรงและแฝงในสื่อของรฐั 
๒๗) ปัญหาการจ าหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน ์
๒๘) การจดัการภัยพิบตัิจากโรงงานอตุสาหกรรม  
๒๙) การแก้ปญัหาการฆ่าตวัตายของคนไทยทีม่ีแนวโน้มสงูขึน้  
๓๐) การใหบ้ าเหน็จความชอบเปน็กรณีพิเศษแกบุ่คลากรสาธารณสุขด่านหนา้ 



๔ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๓๑) ความพยายามผลักดันใหบุ้หรี่ไฟฟ้าเป็นสินคา้ถูกกฎหมาย 
๓๒) ปัญหาการลักลอบทิง้ขยะพิษในชุมชน  
๓๓) การลดขนาดก าลังคนภาครฐัเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรของรัฐระยะยาว 
๓๔) การจดัการผลกระทบในห่วงโซ่อาหารจากกรณีน้ ามันรั่วไหลในทะเลอ่าวไทย จ. ระยอง 
๓๕) การขบัเคลื่อนแผนปฏบิัตกิารด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ 

BCG 
๓๖) โครงการเพ่ิมปรมิาณน้ าตน้ทุนในเขือ่นภูมิพล แนวส่งน้ ายวม-อ่างเก็บน้ าภูมิพล 
๓๗) การขบัเคลื่อนนโยบายการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 
๓๘) อาหารแพงรับปีใหม่ รัฐบาลแก้อย่างไร 
๓๙) การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม 
๔๐) นโยบายประชากรเพ่ือรับมอืสังคมอตัราเกดิต่ า 
๔๑) การควบคมุสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ดูแลผูสู้งอาย ุและผูอ้ยู่ในภาวะพึ่งพิง 
๔๒) นโยบายให้ผูป้ระกันตนน าเงนิกองทนุชราภาพประกันสงัคมออกมาใช้ก่อน  

และใช้ค้ าประกันเงนิกู้ 
๔๓) ปัญหาการบุกรุกโบราณสถานเขาแดง จงัหวัดสงขลา 
๔๔) การส่งเสริมการใชไ้ม้ยืนต้นเป็นหลกัทรัพย์ค้ าประกันทางธุรกิจ 
๔๕) การรบัมือเงินเฟ้อสนิค้าแพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตวั 
๔๖) การต่อยอดการอนุรกัษ์รุกขมรดกของแผน่ดนิ 
๔๗) การขบัเคลื่อนนโยบายสง่เสริมการปลูกต้นไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการ

ออม 
๔๘) การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยนืตน้เพ่ือเศรษฐกิจและการออมดว้ยธนาคารตน้ไม้ 
๔๙) นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
๕๐) นโยบายการสง่เสรมิการใชพ้ลังอ านาจออ่น (Soft Power) เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา

ประเทศ 
๕๑) การส่งเสริมการจดัการป่าชมุชน 
๕๒) การควบคมุอาวุธปืน 
๕๓) ผลสัมฤทธิก์ารปฏิรูปประเทศ 
๕๔) การด าเนนิงานโครงการพฒันาพ้ืนทีต่้นแบบการพัฒนาคณุภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ 

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 
๕๕) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค 

     
๒ นายชลิต  แกว้จินดา ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 

๑) นโยบายการแกไ้ขปญัหาภัยแล้งซ้ าซากอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 
๒) ประกาศคณะกรรมการปฏิรปูที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมเพื่อก าหนดรายการกิจการอื่นที่เป็น

การสนบัสนนุหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรม 
๓) การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรือดวงอาทติย์จ าลอง 
๔) การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการผลติอาหารอนาคตแหง่อาเซียน 

 



๕ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๓ นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์ ๑๒ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๒) 
๑) ปัญหาเดก็หรือวัยรุ่นขับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ โดยไมม่ีใบขับขี่และขบัดว้ยความ

ประมาท 
๒) ปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดใหม้ีรถแห่ในงานมหรสพ  
๓) ปัญหาคุณภาพและประสทิธภิาพของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ตดิตามตวั (Electronic 

Monitoring : EM)  
๔) การแก้ไขปญัหาสายการบินเอาเปรียบและไม่มีความรับผิดชอบต่อผูโ้ดยสาร  
๕) การแก้ไขปญัหาชา้งปา่บุกรกุพื้นที่ชุมชน 
๖) มาตรการในการควบคุมตรวจสอบวตัถุอนัตราย สารเคมขียะพิษหรือของเสียอันตราย 
๗) การจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตรแ์ละหน้าที่พลเมือง 
๘) แผนการบรูณะศาลากลางจงัหวดันนทบรุีหลงัเก่า 
๙) ปัญหาสายไฟ สายสือ่สาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรังทีก่่อให้เกิดอนัตรายต่อประชาชน 

๑๐) แนวทางการสง่เสรมิเดก็และเยาวชนให้เรียนรู้และอนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญัญา
ท้องถิน่ 

๑๑) การปกป้องเดก็และเยาวชนจากการประกอบกิจการเกมและการจดัเรตติง้เกม 
๑๒) การอนุรักษแ์ละดูแลรักษาตน้ไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าของแผน่ดนิ 

 
๔ นายค านูณ  สิทธิสมาน ๑๔ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) ภาษีการขายฝากทีด่ินเพ่ือการเกษตรกรรมหรอืที่อยู่อาศัย  
๒) การฆ่าตัวตายของพนกังานสอบสวน ๕ คน ในรอบ ๔ เดือน 
๓) แนวทางการปรับแผนปฏิรูปประเทศตามมติคณะรฐัมนตรี ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๒  
๔) การน าเขา้ขยะพลาสติกของไทยในปี ๒๕๖๑ สงูเปน็ประวัติการณ ์ 
๕) การขบัเคลื่อนการปฏิรปูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสรา้งความสามัคคีปรองดอง  
๖) ความคืบหน้าและเป้าหมายของการปฏิรปูต ารวจตามรฐัธรรมนญู  
๗) การรื้อถอนโบราณสถาน “บ้านบอมเบย์เบอร์ม่า” ที่จังหวดัแพร ่
๘) การชุมนุมทางการเมอืงที่อนสุาวรีย์ประชาธปิไตย เมือ่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๙) ใบขับขีต่ลอดชีพ  

๑๐) การสรา้งสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ในซอยชัยพฤกษ์ ๓๓ แยก ๔ เขตตลิ่งชัน 
๑๑) วิกฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. และปรมิณฑล 
๑๒) การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หวั รชักาลที ่๗ ณ บริเวณหน้าอาคารรฐัสภาแห่งใหม ่
๑๓) เหตุใดการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และ

สาธารณสขุ ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗/๒๕๖๔ จึงไมม่ีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกร่วมอยู่ด้วย 

๑๔) แนวทางการแก้ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วน กรณหียุดเดนิรถไฟฟ้า
ทางไกลมายังสถานกีรุงเทพ (หวัล าโพง)  
   



๖ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๕ นายเฉลมิชัย เฟ่ืองคอน ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๕) 
กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๐) 

๑) การชว่ยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน“คาจิก”ิ  
๒) ปัญหาการบรหิารงานการศกึษาและการขาดแคลนผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
๓) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (อีอซีี)  
๔) การชว่ยเหลือ เยียวยา ผู้ประกันตน กรณกีารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
๕) การปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา ตามร่างพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....  
๖) การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิน่ 
๗) การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๘) การขบัเคลื่อนการปฏิรปูต ารวจ ตามร่างพระราชบญัญตัิต ารวจแหง่ชาติ พ.ศ. .... 
๙) การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุ เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ วงเงิน ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท 
๑๐) การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ 
๑๑) การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑๒) การชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาด 

ของโรคติดต่อเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๑๓) การปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญา 
๑๔) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ – ๑๙ อนัเนื่องมาจากบ่อนการพนนัในภาค

ตะวันออก 
๑๕) การปฏิรปูต ารวจ ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑๖) การก าหนดระยะเวลาด าเนนิงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยตุิธรรม 
๑๗) การใช้จ่ายเงินกูต้ามโครงการ ๑ ต าบล ๑ กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม ่
๑๘) ผลกระทบจากการทีธ่นาคารกรุงไทยพ้นจากการเปน็รัฐวิสาหกิจ 
๑๙) การเตรียมบุคลากรรองรบัโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอซีี 
๒๐) การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา 
๒๑) การปฏิรปูการศึกษาตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒๒) การใช้จ่ายเงินกูต้ามโครงการพัฒนาพืน้ที่ตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวติตามหลกั

ทฤษฎีใหม่ ประยกุต์สู ่โคกหนองนา โมเดล  
๒๓) การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ดว้ยเกษตรสมัยใหมแ่ละ

เชื่อมโยงตลาด 
๒๔) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหลง่น้ ากดุปราสาท หมู ่๑๒ ต าบลสมอ อ าเภอปรางค์กู ่ 

จังหวดัศรีสะเกษ 
๒๕) การตรวจสอบและถว่งดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ 

ในคดีอาญา 
 



๗ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๖ นายสุรเดช จริัฐติิเจรญิ ๒๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒๓) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 

๑) ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบรุี  
๒) เร่งสรา้งความปลอดภัยทางถนน  
๓) การขยายสญัญาสัมปทาน โครงการระบบทางด่วนขัน้ที่ ๒ (ทางพิเศษศรรีัช) 
๔) โครงการรถไฟความเรว็สูง กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา -หนองคาย  
๕) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 
๖) แผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง หมายเลข ๘ สายนครปฐม - ชะอ า 
๗) โครงการระบบทางดว่นขั้นที ่๓ สายเหนือ เพื่อเชื่อมโยงโครงขา่ย ทางพิเศษ ในแนว

ตะวันออก – ตะวนัตก (East – West Corridor) อย่างสมบูรณ ์
๘) โครงการอ่างเก็บน้ าในพ้ืนทีจ่ังหวดัปราจีนบุร ี
๙) ร่างพระราชบัญญัติการขนสง่ทางราง พ.ศ. ....  

๑๐) การขนส่งสนิค้าทางรางเพิ่มขึ้น 
๑๑) การประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ที่ลาดกระบัง 
๑๒) นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทกุประเภทบนถนนทีม่ีช่องจราจรตั้งแต ่๔ 

ช่องขึน้ไป จาก ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชัว่โมง  
๑๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุม่) 
๑๔) การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง 
๑๕) สถานขีนสง่ผู้โดยสารกรุงเทพ 
๑๖) การเทียบเท่าวัสดแุละวิธกีารก่อสรา้งโครงการรถไฟความเร็วสูง 
๑๗) การใช้พลังงานกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๑๘) โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอา่วไทย (Land Bridge) 
๑๙) แผนการพัฒนาเพื่อรองรบัการเปดิให้บริการรถไฟ จนี-ลาว 
๒๐) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง 
๒๑) การปรับเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
๒๒) การพัฒนาทีด่ินย่านสถานีกรุงเทพ (หัวล าโพง) 
๒๓) โครงการก่อสรา้งทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข ๖ (M6) สาย 

บางปะอิน – สระบรุี – นครราชสีมา 
๒๔) การรัว่ไหลของน้ ามันดิบกลางทะเล 
๒๕) แนวทางการบริหารกองทุนน้ ามนัเชื้อเพลิง 

 
๗ พันต ารวจตรี ยงยุทธ  สาระสมบัติ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) การแก้ไขปญัหาฝุน่ละอองทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และประชาชนอย่างรุนแรง 
 

๘ พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑) ปัญหาการบรหิารจดัการศาสนสมบตัิของวดั 

 
 



๘ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๙ นายตวง อันทะไชย ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

๑) นโยบายการปฏิรูประบบการบรหิารจดัการศึกษาในภูมภิาค  
๒) นโยบายการเปิดเทอมเป็นปกติในการจดัการเรียนการสอน 
๓) การแก้ไขค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๖/๒๕๖๐  

เรื่อง การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
 

๑๐ นายจเด็จ อนิสว่าง ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๓) 

๑) นโยบายในการแกไ้ขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสงัคมออนไลน ์ 
๒) การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์ในบวรพุทธศาสนาบางรปูที่มีพฤตกิารณไ์ม่เหมาะสม 
๓) ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ก าลงัก่อให้เกิดอนัตรายใหญ่หลวงโดยเฉพาะใน กทม. 
๔) ผลส าเร็จของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทย - ราชอาณาจักร

ซาอดุิอาระเบีย 
๑๑ นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 

๑) การประกาศให้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนดิ เป็นวตัถอุันตรายชนดิที่ ๔  
๒) การพัฒนาใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนย์กลางการคา้เมลด็พันธุ์ระดับเอเชีย 
๓) ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชตา่งถิน่ของไทย 

 
๑๒ นายวนัชัย  สอนศริิ ๑๓ กระทูถ้าม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑๐) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
 ๑) การบริหารจัดการทีด่นิ ส.ป.ก.  

๒) การป้องกนัภัยหรือเหตุร้ายแรงในแต่ละจงัหวัด  
๓) การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่จะบวชเป็นพระ 
๔) รายการในทีวหีรือสื่อต่าง ๆ หลอกลวง/งมงาย 
๕) มาตรการในการจัดการปัญหาการปล่อยเงินกูห้นีน้อกระบบ 
๖) การบงัคับคดกีับผู้เกี่ยวขอ้งกับการทุจรติในคดีระบายขา้วแบบรฐัตอ่รัฐ 
๗) ปัญหาเตาเผาศพวัดช ารดุเสยีหายจากกรณีการเผาศพผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ที่มีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
๘) นักโทษลน้คุก และสถานการณ์โควิดในคุก 
๙) ภาพรวมการเลือกตัง้ อบต. และการป้องกนัการทุจรติ 

๑๐) การลดโทษใหน้ักโทษคดีจ าน าข้าว 
๑๑) การใช้ภาษาไทย การแต่งกายในการขายสินคา้ฯ 
๑๒) ก าหนดวันเลอืกตั้งผู้วา่ กทม. และ สก. 
๑๓) กรณีเมาท์เทน บ ีอ าเภอสตัหีบ จงัหวัดชลบุร ี

 
 
 



๙ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๑๓ นายระวี รุ่งเรือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
๑) การแก้ไขปญัหาอทุกภัยและภัยแล้งนอกเขตชลประทานอย่างยั่งยืน 

 
๑๔ นางสาวภัทรา  วรามิตร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
๑) ความคืบหน้าการทบทวนมติการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐแปลง "ดงน้ าจั้น" "ดง

บ้านอน้"และ"ดงเหล่าแขม" ในท้องที่ต าบลกมลาไสย จังหวดักาฬสินธุ์ 
๒) ติดตามผลของกระทู้ ๓ ดง 

 
๑๕ พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 

๑) นโยบายการบริหารจดัการปญัหาขยะในพื้นทีแ่หล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่เกาะสมุย  
จังหวดัสุราษฎร์ธานี  

๒) แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 
๓) ปัญหาในการปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัิภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
๑๖ พลตรี โอสถ ภาวิไล  ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) นโยบายและแนวทางในการแก้ไขปญัหาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
ของประเทศ 

 
๑๗ นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ ๙ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๔) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑) มาตรการในการควบคุมไวรสัใหม่โคโรน่า ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข 
๒) มาตรการคลายล็อกส าหรับคนไทยกลับจากต่างประเทศก่อนมีวัคซนี  
๓) ติดตามพระราชบัญญตัิป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  
๔) ปัญหาภาคบริการจากผลกระทบ Covid – 19 ในเกาะสมุย 
๕) ปัญหาการบรรจุอัตราขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขใหม่ ๔๕,๖๘๔ ต าแหน่ง 
๖) สถานการณ ์COVID – ๑๙ และมาตรการสร้างความมัน่ใจเรื่องวคัซนีให้กบัประชาชน 
๗) การด าเนนิการปรับปรุงแผนที่แนวเขตทีด่ินของรัฐแบบบรูณาการมาตราสว่น  

๑ : ๔๐๐๐ (One Map) เพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดนิท ากนิใหก้ับประชาชน 
๘) โครงการคลองลาดพร้าว 
๙) การแก้ไขเยียวยาบุคลากรสาธารณสขุหลงัการถ่ายโอน รพ.สต. 

 
๑๘ ศาสตราจารยน์ิสดารก ์เวชยานนท์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) ขอรับทราบแนวปฏบิัตขิองกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารกอง
ประจ าการ 

 
 
 



๑๐ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๑๙ นายอนศุักดิ์  คงมาลัย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๑) ผลความคืบหน้าการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนต าบล 
๒) การแก้ไขปญัหาน้ าทว่มที่ราบลุ่มแม่น้ าภาคกลางซ้ าซาก 

 
 

๒๐ สมชาย  แสวงการ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๑) การจดัเก็บภาษทีี่ดนิและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสรา้ง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒) การด าเนนิคดีกบันายอานนท์ น าภา แกนน าการชุมนุม 

 
๒๑ นายธานี สโุชดายน ๗ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๗) 

๑) การชว่ยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตกิรณฉีุกเฉิน กรณีภัยหนาว 
๒) การชว่ยเหลือค่าเล่าเรียนแกป่ระชาชนซึ่งเป็นนักเรียน นสิิต นักศึกษาที่ได้รบัผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) 
๓) การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงานหรอืโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสขุเพ่ือแก้ไข

ปัญหาการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๔) ความคืบหน้าการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเภทและชนิดของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกดิใหม่ทดแทนได้ในอุทยานแห่งชาตติามพระราชบญัญตัิ
อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ 

๕) ขอให้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแกชุ่ดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
๖) ปัญหาการตดัหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการท าสวนปา่ 
๗) ขอให้ก าหนดคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการหมูบ่้าน 

 
๒๒ นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) การก่อสร้างทา่อากาศยานแห่งใหม่ทีอ่ าเภอบางเลน–นครชัยศร ีจังหวดันครปฐม 
 

๒๓ นายสวัสดิ์  สมัครพงศ ์ ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๕) 
๑) ขอให้ยกระดบันกนางแอน่ทีท่ ารังในสิง่ปลูกสร้างบ้านรังนกนางแอ่นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 

ของเกษตรกรและให้ภาคธรุกิจสามารถจ าหน่ายรังนกนางแอน่ส่งออกตลาดต่างประเทศ
ได้อย่างเสรเีพื่อน าเงินรายได้เขา้มาฟ้ืนฟูประเทศหลังการระบาดของไวรัสโคโรนา  
โควคิ-๑๙ 

๒) ปัญหาการด าเนนิการฟืน้ฟูผลกระทบของสถานการณ์ระบาด ของไวรัส COVID - 19  
ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน 

๓) การป้องกนัการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณข์องทะเลทั้งทะเล
อ่าวไทย และทะเลอันดามนัด้วยปะการังเทียมรูปโดมทะเล (Seadome) 

๔) ความคืบหน้าของโครงการกอ่สร้างสะพานมติรภาพไทย - มาเลเซีย (สะพานสตูล - 
เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวดัสตูล 

๕) ปัญหาการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยทีข่าดหลกัธรรมาภิบาล 



๑๑ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๒๔ นายออน  กาจกระโทก ๕ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 

๑) ปัญหาการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
๒) ปัญหาความล่าช้าการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ผู้เรียนยดึมัน่ศาสนา 

สู่การปฏิบตั ิ
๓) ปัญหาการขาดแคลนครูในสถานศกึษาขนาดเล็ก 
๔) การแก้ปญัหาหนี้สนิขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
๕) ปัญหาการจ่ายสินไหมการท าประกันชวีติ ประกนัภัยกลุม่ และประกนัภัยคุ้มครอง

สินเชื่อของสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ครู 
 

๒๕ นายมณเฑียร บุญตนั ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
๑) ความคืบหน้าในการจดัท าและเสนอร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏบิัติ

ต่อบุคคล พ.ศ. ....  
๒) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานของรฐั 

 
๒๖ พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธกิาร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

๑) ปัญหาการด าเนนิโครงการระบบตั๋วร่วมขนส่งสาธารณะ 
 

๒๗ นายทววีงษ์  จุลกมนตร ี ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
๑) การก่อสร้างทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข ๓๔๘ 
๒) ปัญหาการประเมนิผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment 

หรือ EIA) 
๓) ความปลอดภัยในการใชบ้รกิารรถโดยสารสาธารณะ 
๔) มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

 
๒๘ พลเอก ดนัย มีชูเวท ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 

๑) มาตรการชว่ยเหลอืเกษตรกรผู้ไดร้ับผลกระทบจากการหา้มใช้สารเคมีพาราควอตและคลอร์
ไพริฟอส 

๒) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผูไ้ดร้ับความเสียหายกรณีน้ าเคม็รุกล้ าพื้นที่การเกษตร 
๓) การแก้ไขปญัหาแรงงานตา่งด้าวให้เขา้มาท างานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย และการ

แก้ปญัหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย 
 

๒๙ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
๑) ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปริมาณน้ าตน้ทุนให้เขื่อนภูมพิล 
๒) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม 

 
 
 



๑๒ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๓๐ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
 ๑) การด าเนนิการตามพระราชบัญญตัิการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยไซเบอร ์พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒) การติดตามความคืบหนา้การป้องกันและแก้ไขปญัหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
 

๓๑ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ๔ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๔) 
 ๑) การสรา้งความเป็นธรรมเรื่องอัตราเงนิเดือนของครแูละบุคลากรทางการศึกษาใน

สถาบนัอุดมศึกษา 
๒) หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณาแตง่ตัง้บุคคลใหด้ารงต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย ์และศาสตราจารย์ 
๓) แนวทางการชว่ยเหลือนิสตินักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบันของการแพรร่ะบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๔) แนวทางการชว่ยเหลือนิสตินักศึกษาหลงัจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

๓๒ พลต ารวจโท พิสัณห์ จุลดิลก ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) ปัญหาอาชญากรรมทีเ่กิดขึน้จากอาวธุปืน 

 
๓๓ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาการทุจรติในการออกเอกสารสิทธิในทีด่ิน 
 

๓๔ พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
 ๑) สถานภาพของคณะกรรมการแหง่ชาติศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระเพื่อ

แก้ปญัหาวิกฤตเิศรษฐกิจและสังคม 
๒) ความพรอ้มรบัการตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลจากองค์การทางทะเลระหวา่ง

ประเทศ (IMO) 
 

๓๕ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๓) 
 ๑) ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบต่อนกัศึกษาคร ูและบุคลากร 

ในสถาบนัอดุมศกึษา 
๒) การจดัเก็บภาษกีารขายหลกัทรัพย์  
๓) แนวทางการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 
๓๖ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ขอทราบแนวความคิดและแผนการด าเนนิการตามแผนแม่บทฯประเด็นความมัน่คง ใน
ประเดน็ “แผนต าบล มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื” 
 
 
 



๑๓ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๓๗ นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การจ่ายทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด

ชายแดนใต้ 
 

๓๘ นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) ขอให้เร่งรัดตดิตามกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

 
๓๙ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การแก้ไขปัญหาราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มที่มีราคาสูงกระทบต่อค่าครองชีพ 
ของประชาชน 

๒) การแก้ไขปัญหาสถานการณพ์ลังงานในประเทศเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 
 

๔๐ นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๒) 
 ๑) ข่าวถนนลาดยางที่ อ.มหาชนะชัย จ. ยโสธร – เสาไฟโซล่าเซลลโ์ผล่กลางทุ่งนาและเป็น

ทางตนัราษฎรไมไ่ด้ใชป้ระโยชน ์
๒) ผลการจดัเก็บรายได้ของรฐับาล ป ี๒๕๖๕ 

 
๔๑ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

 ๑) การพัฒนาการขนส่งทางทะเล 
 

๔๒ พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การแก้ไขปญัหาค่าปลกูค่าชดเชยและค่าบ ารงุรักษาป่าจากวดัส านกัสงฆ ์ที่พักสงฆ ์

และศาสนสถาน  
 

๔๓ นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกลู ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 
 ๑) การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรมในพ้ืนที่น้ าทว่มหลังน้ าลด 

 
๔๔ นายบุญมี สุระโคตร ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) ปัญหาการส่งออกข้าวไทยไปยังต่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 

๔๕ ว่าที่ร้อยตร ีเชดิศักดิ์ จ าปาเทศ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีปัญหาทีด่ินท ากิน  

  
๔๖ นางเพ็ญพักตร ์ศรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การบริหารจัดการกองทนุพัฒนาบทบาทสตรี 
 
 



๑๔ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๔๗ นายพิทักษ์  ไชยเจรญิ ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
 ๑) ปัญหาค่ารักษาสตัว์คลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลสัตว์ทีม่ีราคาสูงเกนิจรงิ 

๒) การแก้ปญัหาสขุภาพช่องปากและฟันของประชาชนอยา่งเปน็ระบบ 
 

๔๘ พลเอก ฉตัรชัย  สาริกัลยะ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การเตรียมการรองรับสถานการณ์ในชว่งฤดูฝนป ี๒๕๖๕ 

 
๔๙ ว่าที่ร้อยตรวีงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

 ๑) การขยายเขตไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. ปี ๒๕๖๒ พ.ร.บ. คนอยู่กับป่า 
 

๕๐ พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ าพน ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การยกเว้นให้อาคารที่ใช้ในราชการไมต่้องขออนญุาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

๕๑ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่ – จังหวดัแมฮ่่องสอน 

 
๕๒ พลเอก บญุธรรม โอริส ๑๕ กระทูถ้าม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑๕) 

 ๑) การเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจนีที่จะเดินทาง
มากับรถไฟความเรว็สูงสายคุนหมิง – เวียงจันทน ์

๒) การแก้ปญัหาน้ าทว่มขัง น้ าป่าไหลหลากและดนิสไลด์ เมื่อเกดิฝนตกหนักต่อเนื่อง 
ในพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวดัภูเกต็ 

๓) ความก้าวหน้าของแผนการตลาดท่องเที่ยว Six Countries One Destination  
ตามโครงการพัฒนาความรว่มมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater 
Mekong Subregion : GMS) 

๔) การแก้ปญัหาการประกอบธรุกิจให้เชา่ที่พักรายวันทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย 
๕) การแก้ไขปญัหาสนามบินเบตงไม่มีสายการบนิใหบ้ริการ และความเหมาะสมในการ

ขยายสนามบิน 
๖) ขอทราบผลโครงการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือเพ่ือรองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ 

และแผนการสร้างหรือพัฒนาท่าเรือต่าง ๆ บริเวณชายฝั่งทะเล 
๗) การผลติผู้เรียนด้านอาชวีศกึษาระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝกึปฏิบตัิ 

อย่างเตม็รปูแบบน าไปสูก่ารจ้างงานและการสร้างงาน 
๘) มาตรการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศในพ้ืนที่ 

แหล่งท่องเที่ยว หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด – ๑๙ ลดระดับความรุนแรงลง 
๙) ขอทราบความกา้วหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ และการส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ความรว่มมือทางเศรษฐกิจ อริวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) 



๑๕ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๑๐) ขอทราบผลการประเมนิการด าเนินงาน การบรหิารจดัการ และผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียน 
ในพ้ืนที่ 

๑๑) ขอทราบมาตรการในการก ากับดแูล สง่เสรมิ สถานนวดแผนไทยและสปา และการ
ปรับแก้กฎหมายที่เอื้ออ านวยต่อการประกอบธรุกิจดา้นการส่งเสริมสขุภาพ  

๑๒) การแก้ปญัหาการขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยวของจังหวดัเชียงใหม่และจังหวัด
ท่องเที่ยวอื่น ๆ มาตรการคุม้ครองแรงงาน และการจดัท าระบบฐานขอ้มูลก าลังคน 
ของประเทศ 

๑๓) การแก้ปญัหานักลงทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็น “นอมนิ”ี (Nominee) ในการเข้ามา
ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยว ด้านอสังหารมิทรัพย ์และด้านอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย 

๑๔) การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวัย
แห่งชาต ิ

๑๕) การปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่เปน็อุปสรรคต่อนักท่องเที่ยวที่เดนิทางมากบั 
เรือส าราญ (Cruise) และการพัฒนาทา่เรอืเพื่อรองรับเรอืส าราญขนาดใหญ่ที่เป็น
มาตรฐานสากล 
 

๕๓ นายปานเทพ กลา้ณรงค์ราญ ๓ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 
กระทูถ้ามด้วยวาจา (๑) 

 ๑) การตรากฎหมายป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
๒) แนวทางและมาตรการในการจัดการอุทกภัยของประเทศไทย 
๓) มาตรการรองรับต่อการขึน้ของระดับน้ าทะเลและการวางแผนพืน้ที่เจ้าพระยาตอนลา่ง

รองรบั 
 

๕๔ นายณรงค์ อ่อนสอาด ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) ความคืบหน้าโครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเกบ็น้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 

 
๕๕ นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ๒ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๒) 

 ๑) การบงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ขบัขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารที่ไม่สวมหมวกนริภัย 
อันจะเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความอนัตรายตอ่ตวัผู้ขบัขี่รถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสาร 

๒) นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
 

๕๖ พลเอก ทวปี เนตรนิยม ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การแก้ปญัหาฝุน่ PM ๒.๕ พ้ืนที่ภาคเหนือ 

 
๕๗ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์เชดิบญุเมือง ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 

 ๑) การเพิ่มอตัราก าลังของผูป้ฏบิัติงานด้านการผงัเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรองรับภารกิจที่เพิ่มขึน้ตามพระราชบญัญตัิการผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๒) การมกีฎหมายคุณธรรมเพื่อกระบวนการบรหิารงานบุคคลภาครัฐ 



๑๖ 
 ผู้ตั้งกระทู้ถาม จ านวนกระทู้ถาม ประเภทกระทู้ถาม 

๕๘ นายเนาวรตัน์  พงษไ์พบูลย ์ ๑ กระทู้ถาม กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ (๑) 
 ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เดก็และเยาวชนไดเ้รียนรู้ “ภูมิภาษาและปญัญาแผน่ดนิ” 

 
 รวม ๕๘ คน ๒๖๘ กระทูถ้าม กระทู้ถามเป็นหนังสือ (๒๑๙) 

กระทู้ถามดว้ยวาจา (๔๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

หมายเหตุ 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่ประชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ครั้งทีห่นึ่ง 
๖  

กระทูถ้าม 
๔ 

กระทูถ้าม 
๒ 

กระทูถ้าม 
๕ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 
๔ 

กระทูถ้าม 
๒ 

กระทูถ้าม 
- - 

 
 
 
 
 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ การตรวจพบสารพิษตกค้าง 
ในผัก ผลไม้ จ านวนมาก  
 
 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒ กนัยายน ๒๕๖๒ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นางสาวมนัญญา   
ไทยเศรษฐ์  

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ปิยชาต ิ
รายงานฯ รับรอง 

๒๐ ม.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการเสร็จ  
๒๙ ม.ค. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
มีประเดน็ตดิตาม 
ติดตามครั้งที่ ๑ 

ไปยังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

หนังสอืส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๖/๓๘๔ 

ลงวันที ่๒๙ ม.ค. ๖๓ 
ติดตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
มาตรการการควบคมุ
และปอ้งกนัสารพิษที่

ตกค้างในผัก ผลไม้และ
การสรา้งความเชื่อมัน่
ของประชาชนต่อการ

แก้ไขปญัหาของ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ติดตามครั้งที่ ๒ 

หนังสอืส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๐๐๐๖/๑๓๙๗  
ลงวันที ่๒๗ มี.ค. ๖๓ 

ติดตามครั้งที่ ๓ 
หนังสอืส านกังาน

เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 
๐๐๐๖/๒๐๗๖  

ลงวันที ่๔ มิ.ย. ๖๓ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์

ด าเนินการแล้ว 
หนังสอืกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ที่ กษ 
๐๑๐๐/๒๓๖๒ 

ลงวันที ่๑๕ มถิุนายน 
๒๕๖๓ 

แจ้งผลไปยังผูต้ั้งกระทู้
ถามตามหนงัสือ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/

๒๖๒๐ ลงวันที ่๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

และคณะอนุตดิตามมติ
ของวุฒิสภา ตามหนังสือ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/

๒๖๒๑ ลงวันที ่๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ นโยบายการแกไ้ขปญัหาภัยแล้ง
ซ้ าซากอย่างเปน็ระบบ 
และมปีระสิทธิภาพ  
 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒ กนัยายน ๒๕๖๒ 

นายชลิต  
แก้วจนิดา 

นายประภัตร  โพธสธุน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
และรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม) 

ปิยชาต ิ
รายงานฯ รับรอง 

๒๐ ม.ค. ๖๓
(ด าเนินการเสร็จ  
๒๙ ม.ค. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
มีประเดน็ตดิตาม 
ติดตามครั้งที่ ๑ 

ไปยังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์

หนังสอืส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๖/๓๘๕ 

ลงวันที ่๒๙ ม.ค. ๖๓ 
ติดตามข้อค าถามที่ ๔ 

การด าเนนิการตามแผน
ยุทธศาสตรแ์ละแผน
ขั้นตอนการปฏิรูป

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาภัยแล้งทีไ่ดม้ีการ

ด าเนินการไปแลว้



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

สามารถช่วยแก้ปญัหา 
ให้บรรลเุป้าหมายและ

เป็นไปตามก าหนด
ระยะเวลาทีต่้อง

ด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนตลอดจนเกิดผล

สัมฤทธิ ์
ในการด าเนินการตาม

พระราชบัญญัตแิผนและ
ขั้นตอนการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 

๒๕๖๐ มาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ ที่บญัญตัิไว้

หรือไม่ อย่างไร  
และขอ้ค าถามย่อยอกี ๖ 
ประเดน็ กลบัไปศึกษา

และรวบรวมข้อมูล
ส่งกลับมายังวฒุิสภา 

ติดตามครั้งที่ ๒ 
หนังสอืส านกังาน

เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 
๐๐๐๖/๑๓๙๘  



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ลงวันที ่๒๗ มี.ค. ๖๓ 
ติดตามครั้งที่ ๓ 

หนังสอืส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 

๐๐๐๖/๒๐๗๗  
ลงวันที ่๔ มิ.ย. ๖๓ 

ติดตามครั้งที่ ๔ หนังสือ
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๓๓๕๒ ลงวันที ่๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณด์ าเนินการ
แล้ว 

หนงัสอื กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที ่กษ 

๐๒๒๒/๑๙๖ ลงวนัที ่๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ 

๓ ปัญหาเดก็หรือวัยรุ่น 
ขับรถยนต์/รถจกัรยานยนต ์ 
โดยไม่มีใบขับขี ่
และขบัดว้ยความประมาท  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๖ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ ์

นายอธริัฐ รัตนเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคม

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้ามแทน

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง 

๑๗ ก.พ. ๖๓
(ด าเนินการเสร็จ  

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ตดิตาม 



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

 
 

๙ กนัยายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมและรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม) 

๒๗ ก.พ. ๖๓) 

๔ ภาษกีารขายฝากทีด่ิน 
เพื่อการเกษตรกรรม 
หรือที่อยู่อาศัย  
 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๖ กนัยายน ๒๕๖๒ 

นายค านูณ 
สิทธิสมาน 

นายสันติ พร้อมพัฒน ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง  
(ได้รบัมอบหมาย 

ให้เป็นผูม้าตอบกระทูถ้าม
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง 

๑๗ ก.พ. ๖๓
(ด าเนินการเสร็จ  
๒๗ ก.พ. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 
 

ไม่มีประเดน็ตดิตาม 

๕ การชว่ยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย
จากพายุโซนร้อน “โพดุล” และ
พายุโซนร้อน“คาจิก”ิ  
 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๖ กนัยายน ๒๕๖๒ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน  

 

นายนิพนธ์ บุญญามณ ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมาย 

ให้เป็นผูม้าตอบกระทูถ้าม
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ทัศนีย ์
รายงานฯ รับรอง 

๑๗ ก.พ. ๖๓ 
(ด าเนินการเสร็จ  
๑๙ ก.พ. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 

ไม่มีประเดน็ตดิตาม 

๖ ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ่ – กาญจนบรุี  

 นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๖๙ 

ปิยชาต ิ ไม่มีประเดน็ตดิตาม 



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ง วนัที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
หน้า ๒ – ๖ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 
 
 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

หมายเหตุ 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่ประชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๕๖๒ ครั้งที่สอง 
๓๖ 

กระทูถ้าม 
๒๔ 

กระทูถ้าม 
๑๒ 

กระทูถ้าม 
๓๒  

กระทูถ้าม 
๔ 

กระทูถ้าม 
๒๘ 

กระทูถ้าม 
๘ 

กระทูถ้าม 
- - 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ การแก้ไขปญัหาฝุน่ละออง 
ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
และประชาชนอยา่งรนุแรง  
 

ครั้งที ่๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๘ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พันต ารวจตรี ยงยุทธ 
สาระสมบัต ิ

นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ มิ.ย. ๖๓) 
 
 

 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

๒ การขยายอายุเกษียณราชการ  
 

ครั้งที ่๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๘ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายวิษณ ุเครอืงาม  
รองนายกรฐัมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
มีประเดน็ตดิตาม 

ประเดน็ 
ติดตามครั้งที่ ๑ 

หนังสอืส านกังาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 
๐๐๐๖/๒๑๗๗ ลงวนัที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลผลการด าเนินการ
ตามกระทูถ้ามของ

สมาชิกวุฒิสภาไปยัง
ส านักนายกรฐัมนตร ี
๑) เรือ่งของการใช้



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

มาตรการมาตรา ๑๐๘ 
ของพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่จะ
ขยายจ านวนต าแหน่ง
ขอให้ไปพิจารณาให้

ลึกซึ้งจะพบวา่เปน็การ
เปิดชอ่งเล็ก ๆ ให้กบั 
ข้าราชการในต าแหน่ง

ระดบัสูงเป็นสว่นใหญ่ ยงั
ไม่มีผลสง่ไปให้

ข้าราชการทีเ่ปน็ต าแหน่ง
ทั่วไป ซึง่หาก จะใช้

มาตรา ๑๐๘ ควรจะต้อง
ขยายให้ไปมีอานิสงสถ์ึง
ข้าราชการสว่นใหญซ่ึ่งมี

จ านวนมาก  
๒) ขอให้พิจารณา 

มุ่งเนน้ให้ความส าคญั
ของการจ้างงานหลัง

เกษียณ ซึง่อาจจะเปน็
ทางเลือกทางหนึ่ง



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

คู่ขนานหรือควบคู่ไปกับ 
การขยายอายุราชการถึง 
๖๓ ปี และเป็นประเดน็

ส าคัญที่จะสร้าง
ประสิทธิภาพของระบบ
ราชการ อกีทั้งจะท าให้

คนที่เกษียณแล้วได้มีงาน
ท าเป็นพลังของ

ประเทศชาติ ซึ่งนาย
วิษณุ เครืองาม รอง

นายกรฐัมนตรี ไดแ้จ้งตอ่
ที่ประชมุวา่ค าแนะน า
ของสมาชิกวุฒิสภาทีม่ี
ประโยชนด์ังกลา่วจะ
ขอรับไปพิจารณา
ด าเนินการ โดยจะ

มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนรับ
ประเดน็ไปพิจารณา

ต่อไป 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

รายงานผลการ
ด าเนินการกลับมา 

 
๓ การฆ่าตัวตายของพนกังาน

สอบสวน ๕ คน  
ในรอบ ๔ เดือน 

ครั้งที ่๓  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๘ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน  

พลเอก ชัยชาญ ชา้งมงคล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๐ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
มีประเดน็ตดิตาม 

ประเดน็ 
ติดตามครั้งที่ ๑ 

หนังสอืส านกังาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 
๐๐๐๖/๒๑๗๗๘ ลงวันที ่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินการ
ตามกระทูถ้ามของ
สมาชิกวุฒิสภาไปยัง
กระทรวงกลาโหม 
ขอให้พิจารณา
ด าเนินการเร่งรดัการ
เสนอรา่งพระราชบัญญตัิ
ต ารวจแห่งชาต ิ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
และรา่งพระราชบัญญัติ



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

การสอบสวนคดอีาญา 
พ.ศ. .... เพ่ือเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภา
ต่อไป ซึ่งรฐัมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงกลาโหมได้
แจ้ง ต่อทีป่ระชุมวา่
ส าหรบัค าแนะน าอนัเป็น
ประโยชนโ์ดยเฉพาะร่าง
พระราชบัญญัติทัง้สอง
ฉบับดังกล่าว จะขอรบั
ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

ด าเนินการแล้ว 
ตามหนงัสือ

กระทรวงกลาโหม ที่ กห 
๐๒๐๒/๓๒๒๗ ลงวนัที่ 
๑๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
แจ้งผลไปยังผูต้ั้งกระทู้

ถามตามหนงัสือ
ส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๑๙๘๖ ลงวันที ่๒๗ 



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และคณะอนุตดิตามมติ
ของวุฒิสภา ตามหนังสือ

ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๓๒๒๙ ลงวันที ่๑๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๔ ปัญหาการบรหิารจดัการ 
ศาสนสมบัตขิองวดั  
 

ครั้งที ่๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๕ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พลเอก สมเจตน ์
บุญถนอม  

นายเทวญั ลปิตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตร ี
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

กิตติศักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
มีประเดน็ตดิตาม 

และ 
ส านักนายกรฐัมนตร ี

มีหนงัสือ ที ่นร ๐๔๐๓
(กร.๖)/๔๑๗๙ ลงวันที ่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
แจ้งผลการด าเนนิการ

ตามกระทูถ้าม 
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกบัเรือ่ง
ดังกลา่ว ส านกังาน
พระพุทธศาสนาได้
ด าเนินการปรับปรุง
กฎกระทรวงดงักล่าว 
เรียบร้อยแล้ว โดย



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

แตง่ตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ. ๒๕๑๑)  
เมื่อวนัที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓ คณะกรรมการได้
ด าเนินการประชมุ
ปรึกษาและจดัท าร่าง
กฎกระทรวง 
ที่แก้ไขปรับปรุงใหม่
โดยเฉพาะสาระส าคัญ 
คือ การเช่าอาคารและสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีก าหนด
ระยะเวลาการเชา่เกนิ
สามปีจะกระท าได้ก็
ต่อเมือ่ส านกังาน
พระพุทธศาสนาเห็นชอบ
และได้รบัอนมุัต ิ
จากมหาเถรสมาคม 
ต่อมาเมื่อวันที ่๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๓ มหาเถร
สมาคมใหน้ า



๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

กฎกระทรวงดงักล่าว 
เข้าพิจารณาในการ
ประชมุมหาเถรสมาคม
อีกครัง้ แต่เนื่องจากเกดิ
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 
– 19) จึงยังคงรอการ
พิจารณาของที่ประชุม
มหาเถรสมาคมในคราว
ถัดไป ซึ่งคาดว่าจะมีขึน้
ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ และจะได้
ด าเนินการตาม
กระบวนการต่อไป 
แจ้งผลไปยังผูต้ั้งกระทู้
ถามตามหนงัสือ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๑๙๘๖ ลงวันที ่๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
และคณะอนุตดิตามมติ



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ของวุฒิสภา ตามหนังสือ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๑๙๘๗ ลงวันที ่๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๕ นโยบายการปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการศึกษาในภมูิภาค  
 

ครั้งที ่๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๕ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายตวง อันทะไชย  
 

นายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ  
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

กิตติศักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

๖ ปัญหาการบรหิารงานการศกึษา
และการขาดแคลนผู้อ านวยการ
และรองผู้อ านวยการโรงเรียน  

ครั้งที ่๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๕ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน  

นายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ  
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

กิตติศักดิ ์
 

รายงานฯ รับรอง  
๒๕ พ.ค. ๖๓ 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๒ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
 

๗ นโยบายในการแกไ้ขปัญหา 
ข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสงัคม
ออนไลน์  
 

ครั้งที ่๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒ ธนัวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายจเด็จ อนิสว่าง  
 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต ์
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ 
และสังคม 

ทัศนีย ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๘ การประกาศให้สารเคมีทางการ
เกษตร ๓ ชนดิ เป็นวตัถุ
อันตรายชนดิที่ ๔  

ครั้งที ่๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒ ธนัวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสมชาย  
ชาญณรงค์กุล 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ทัศนีย ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
มีประเดน็ตดิตาม 
ติดตามครั้งที่ ๑ 

หนังสอืส านกังาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 
๐๐๐๖/๒๑๖๔ ลงวนัที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลผลการด าเนินการ
ตามกระทูถ้ามของ

สมาชิกวุฒิสภาไปยัง
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
ติดตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การใช้สารเคม ี
ทางการเกษตร จะต้อง
ค านึงถึงมาตรฐานของ
สารเคมีที่จะตอบสนอง
ต่อการใช้ในการเกษตร
ให้มีความปลอดภัย และ
ขณะเดียวกันผู้ใชต้้องมี



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ความรู้ ความเขา้ใจและ
สามารถใช้ได้อย่าง

ถูกตอ้ง และการแบน
สารเคมีคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายยงัไมไ่ด้
แบนอีก 2 ชนิด คือ 

เมโทมิลกับคาร์โบฟูราน 
ซึ่งทั้ง 2 ชนดิ  

มีเลตทอลโดสฟิฟตี้ 
(Lethal Dose Fifty : 
LD50) ต่ ามาก และ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไ์ดม้ีแผนการ
รองรบัในเรือ่งสารเคมี
ทางการเกษตรตาม

ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง
ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 

ด าเนินการแล้ว 
ตามหนงัสือกระทวง
เกษตรและสหกรณ์  

ท่ี กษ ๐๑๐๐/๒๙๕๒ 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ลงวันที ่๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

แจ้งความคืบหน้าผลการ
ด าเนินการตามกระทู้

ถามของสมาชิกวุฒิสภา 
โดยขอเรียนว่า 

กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้ออกประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย (ฉบบัที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที ่๙ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก าหนดใหว้ตัถุอนัตราย
พาราควอตและคลอรไ์พ
ริฟอสเป็นวัตถุอนัตราย
ชนิดที ่๔ มีผลบงัคับใช้
ตมกฎหมายแล้ว ตั้งแต่

วันที ่ด มิถนุายน ๒๕๖๓ 
ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟ



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เซต ให้จ ากัดการใชต้าม
มติคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เมื่อวนัที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๙ การยกเลกิการใช้วตัถุอนัตราย 

๓ ชนดิ  
ครั้งที ่๖  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ท่ี  
๒ ธนัวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ทัศนีย ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
มีประเดน็ตดิตาม 
ติดตามครั้งที่ ๑ 

หนังสอืส านกังาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 
๐๐๐๖/๒๑๖๔ ลงวนัที่ 
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลผลการด าเนินการ
ตามกระทูถ้ามของ

สมาชิกวุฒิสภาไปยัง
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
ติดตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 

การใช้สารเคม ี
ทางการเกษตร จะต้อง
ค านึงถึงมาตรฐานของ



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

สารเคมีที่จะตอบสนอง
ต่อการใช้ในการเกษตร
ให้มีความปลอดภัย และ
ขณะเดียวกันผู้ใชต้้องมี
ความรู้ ความเขา้ใจและ

สามารถใช้ได้อย่าง
ถูกตอ้ง และการแบน
สารเคมีคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายยงัไมไ่ด้
แบนอีก 2 ชนิด คือ 

เมโทมิลกับคาร์โบฟูราน 
ซึ่งทั้ง 2 ชนดิ  

มีเลตทอลโดสฟิฟตี้ 
(Lethal Dose Fifty : 
LD50) ต่ ามาก และ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไ์ดม้ีแผนการ
รองรบัในเรือ่งสารเคมี
ทางการเกษตรตาม

ยุทธศาสตร์ชาติในเรื่อง
ของทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างไร 



๑๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ด าเนินการแล้ว 
ตามหนงัสือกระทวง
เกษตรและสหกรณ์  

ท่ี กษ ๐๑๐๐/๒๙๕๒ 
ลงวันที ่๒๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ 
แจ้งความคืบหน้าผลการ

ด าเนินการตามกระทู้
ถามของสมาชิกวุฒิสภา 

โดยขอเรียนว่า 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้ออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุ
อันตราย (ฉบบัที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที ่๙ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ก าหนดใหว้ตัถุอนัตราย
พาราควอตและคลอรไ์พ
ริฟอสเป็นวัตถุอนัตราย



๑๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ชนิดที ่๔ มีผลบงัคับใช้
ตมกฎหมายแล้ว ตั้งแต่

วันที ่ด มิถนุายน ๒๕๖๓ 
ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟ
เซต ให้จ ากัดการใชต้าม
มติคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เมื่อวนัที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๑๐ การบริหารจัดการทีด่นิ ส.ป.ก.  ครั้งที ่๖  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ท่ี  
๒ ธนัวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายวนัชัย  สอนศริ ิ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

ทัศนีย ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๙ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 

๑๑ เร่งสรา้งความปลอดภัย 
ทางถนน  

ครั้งที ่๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ  

นายนิพนธ์ บุญญามณ ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 

ไตรรงค ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 



๑๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑๒ การจดัการปัญหาบหุรีไ่ฟฟ้า 
ผิดกฎหมาย  

ครั้งที ่๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ  

นายวรีศักดิ์ หวงัศุภกิจโกศล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงพาณชิย ์

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
๑๓ แนวทางการปรับแผนปฏิรูป

ประเทศตามมต ิ
คณะรฐัมนตร ี๓ ธนัวาคม 
๒๕๖๒  

ครั้งที ่๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน  

นายเทวญั ลปิตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตร ี
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 

๑๔ นโยบายหาบเรแ่ผงลอย 
ในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล  

ครั้งที ่๑๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๘ มิ.ย. ๖๓) 
 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
๑๕ ปัญหาความเดือดร้อนจากการ

จัดให้มรีถแห่ในงานมหรสพ  
ครั้งที ่๑๐  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ท่ี  
๖ มกราคม  

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ ์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้

จุฑาลักษณ์ 
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง



๑๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

๕ มิ.ย. ๖๓) 
 

ติดตาม 
 

๑๖ การน าเขา้ขยะพลาสติก 
ของไทยในปี ๒๕๖๑  
สูงเป็นประวตัิการณ์  
 

ครั้งที ่๑๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๖ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

 

นายวราวธุ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

จุฑาลักษณ์ 
รายงานฯ รับรอง  

๒๕ พ.ค. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๕ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
๑๗ ปัญหาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามตวั 
(Electronic Monitoring : 
EM)  

ครั้งที ่๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๑๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ์  

นายสมศกัดิ ์ เทพสุทนิ 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงยตุิธรรม 

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๓ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
๑๘ การแก้ไขปญัหาอทุกภัยและภัย

แล้งนอกเขตชลประทานอย่าง
ยั่งยืน  

ครั้งที ่๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๑๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายระวี รุ่งเรือง  นายวราวธุ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๓ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
๑๙ ความคืบหน้าการทบทวนมติ

การจดัหาผลประโยชน์ในทีด่ิน
ครั้งที ่๑๑  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
นางสาวภัทรา  

วรามติร  
นายนิพนธ์ บุญญามณ ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
มีประเดน็ตดิตาม 



๒๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ของรฐัแปลง "ดงน้ าจั้น"  
"ดงบ้านอ้น"และ"ดงเหล่าแขม" 
ในท้องที่ต าบลกมลาไสย 
จังหวดักาฬสินธุ ์ 

วันจนัทร์ท่ี  
๑๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๓ มิ.ย. ๖๓) 

ผู้ตั้งกระทูถ้าม 
ไดต้ั้งกระทูถ้ามด้วยวาจา

ติดตามผลของกระทู้  
๓ ดง  

ในการประชมุวฒุิสภา
ครั้งที ่๑๔  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้ง
ที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๐ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซ)ี  
 

ครั้งที ่๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๑๓ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

นายวราวธุ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
มีประเดน็ตดิตาม 

และ 
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ส่งข้อมูลเพิ่มเตมิ 

ตามหนงัสือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม ที ่ทส 
๐๓๐๔/๓๕๗ ลงวันที ่๗ 

กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ 



๒๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

แจ้งผลไปยังผูต้ั้งกระทู้
ถามตามหนงัสือ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๑๐๗๕ ลงวันที ่๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
และคณะอนุตดิตามมติ
ของวุฒิสภา ตามหนังสือ
ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๑๐๗๖ ลงวันที ่๔ 
มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

๒๑ การแก้ไขปญัหาสายการบิน 
เอาเปรียบและไม่มีความ 
รับผิดชอบต่อผู้โดยสาร  

ครั้งที ่๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ์  

นายถาวร เสนเนียม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ 
กระทรวงคมนาคม) 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๓ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง

ติดตาม 
 
 

๒๒ นโยบายการบริหารจดัการ
ปัญหาขยะในพื้นที่แหล่ง 

ครั้งที ่๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

พลเอก เลิศรัตน์ 
รัตนวานิช 

นายนิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง



๒๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ท่องเที่ยวหลักในพ้ืนที่เกาะสมุย 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี  
 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ พ.ค. ๖๓) 

ติดตาม 
 

๒๓ นโยบายและแนวทางในการ
แก้ไขปญัหาศูนยต์รวจสอบ 
สารต้องห้ามในนักกีฬาของ
ประเทศ  
 

ครั้งที ่๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พลตรี โอสถ ภาวิไล  
 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 
 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ พ.ค. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง

ติดตาม 
 

๒๔ การบริหารจัดการกับภิกษุสงฆ์
ในบวรพุทธศาสนาบางรปู 
ที่มีพฤติการณไ์ม่เหมาะสม  

ครั้งที ่๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายจเด็จ อนิสว่าง  นายเทวญั ลปิตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตร ี
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ พ.ค. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง

ติดตาม 
 
 

 
๒๕ ติดตามผลของกระทู้ ๓ ดง  

 
ครั้งที ่๑๔  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ท่ี  

๒๗ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางสาวภัทรา  
วรามติร 

 

นายนิพนธ์ บุญญามณ ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย) 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ พ.ค. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
มีประเดน็ตดิตาม 
ติดตามครั้งที่ ๑ 

หนังสอืส านกังาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา ที่ สว 
๐๐๐๖/๑๗๖๘ ลงวนัที่ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 



๒๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลผลการด าเนินการ

ตามกระทูถ้ามของ
สมาชิกวุฒิสภาไปยัง
กระทรวงมหาดไทย 
ในประเดน็การแก้ไข

พระราชบัญญัต ิ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายทีด่ิน (ฉบับที่ 
๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

พระราชบัญญัต ิ
คณะกรรมการนโยบาย

ท่ีดินแหง่ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไปแลว้  

แตก่ฎหมายปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม  

ที่เกี่ยวขอ้งยังไม่ได้มกีาร
เสนอเข้ามาสูก่าร

พิจารณา ท าให้การ 
ถ่ายโอนอ านาจยังกระท า
ไม่ได้ ดังนั้นการประชมุ 
คณะกรรมการจดัที่ดนิ 



๒๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จึงไม่สามารถประชุมได ้
ซึ่งในประเดน็ความ

คืบหน้าของการเสนอร่าง
พระราชบัญญัต ิปรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรมที่
เกี่ยวขอ้งดังกล่าวจะ
ขอรับไปประสานกบั

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เรง่รดัการ
เสนอกฎหมายเข้ามาสู่
การพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร ต่อไป 

ด าเนินการแล้ว 
กรมทีด่ินไดม้ีหนังสือ ที่
มท ๐๕๑๑.๓/๑๖๗๐๑ 
ลงวันที ่๒๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ แจ้งผลการ
ด าเนินการตามกระทู้

ถาม  
๒๖ การขบัเคลื่อนการปฏิรปู

ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ครั้งที ่๑๖  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

นายวิษณ ุเครอืงาม  
รองนายกรฐัมนตร ี

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 



๒๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

และการสรา้งความสามัคคี
ปรองดอง  

วันจนัทร์ท่ี  
๓ กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗ มิ.ย. ๖๓) 

 
ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง

ติดตาม 
 
 

๒๗ มาตรการในการควบคุม 
ไวรัสใหม่โคโรน่า ๒๐๑๙  
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ครั้งที ่๑๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๓ กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายเจตน์  
ศิรธรานนท ์

นายสาธติ ปิตเุตชะ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ 

กระทรวงสาธารณสุข) 

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 

๒๘ ขอรับทราบแนวปฏบิัตขิอง
กระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับ 
เรื่องการเกณฑ์ทหาร 
กองประจ าการ 

ครั้งที ่๑๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๓ กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศาสตราจารย ์
นิสดารก์  

เวชยานนท ์

พลเอก ชัยชาญ ชา้งมงคล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงกลาโหม) 

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๗ มิ.ย. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 

๒๙ ผลความคืบหน้าการพัฒนา 
สภาองค์กรชุมชนต าบล  

ครั้งที ่๑๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  

นายอนศุักดิ์  
คงมาลัย  

นายจุต ิไกรฤกษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ศรัณย์ศิร ิ
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
 
 



๒๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๓ กุมภาพนัธ ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของมนุษย ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

(ด าเนินการแล้วเสร็จ 
๑๗ มิ.ย. ๖๓) 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
 
 

๓๐ การจดัเก็บภาษทีี่ดนิ 
และสิ่งปลูกสร้าง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดนิ 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ครั้งที ่๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๑๗ กมุภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายสมชาย  
แสวงการ  

นายสันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลัง) 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ พ.ค. ๖๓) 

กระทูถ้ามเป็นหนงัสือ 
ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง

ติดตาม 
 

๓๑ การป้องกนัภัยหรือเหตุร้ายแรง
ในแต่ละจังหวดั  

ครั้งที ่๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ท่ี  
๑๗ กมุภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
 

เกียรตศิักดิ ์
รายงานฯ รับรอง  

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ พ.ค. ๖๓) 

กระทูถ้ามด้วยวาจา 
 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 
๓๒ มาตรการสือ่สารและการก ากับ

สื่อมวลชน การสื่อสารออนไลน์
ครั้งที ่๒๐  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
นายอ าพล  

จินดาวฒันะ 
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต ์

รัฐมนตรีว่าการ 
เกียรตศิักดิ ์

รายงานฯ รับรอง  
กระทูถ้ามด้วยวาจา 

 



๒๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ในภาวะวิกฤติสืบเนื่องจาก
เหตกุารณ์ทีน่ครราชสมีา 
 

วันจนัทร์ท่ี  
๑๗ กมุภาพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิ 
และสังคม 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

๑๕ มิ.ย. ๖๓ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘ พ.ค. ๖๓) 

ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 

๓๓ การชว่ยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉกุเฉนิ 
กรณีภัยหนาว 

 นายธานี สโุชดายน พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง 

ราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันที ่๒๒ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
หน้า ๒๗ – ๓๑ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

ปิยชาต ิ ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 

๓๔ มาตรการป้องกันความรุนแรง
และการท าร้ายร่างกาย 
ในโรงพยาบาล 
 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายสาธติ ปิตเุตชะ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๔ ง 

ปิยชาต ิ ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 



๒๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ลงวันที ่๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 
หน้า ๒๔ – ๒๗ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๓๕ การแก้ปญัหาคนลน้คุก  
 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง 

ราชกิจจานุเบกษา  
ลงวันที ่๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๓ 
หน้า ๔๕-๕๐ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

ปิยชาต ิ ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 

๓๖ การขยายสัญญาสัมปทาน 
โครงการระบบทางดว่นขั้นที ่๒ 
(ทางพิเศษศรีรัช) 
 

 นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

ปิยชาต ิ ไม่มีประเดน็ที่จะต้อง
ติดตาม 

 



๒๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง 
วันที ่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

หน้า ๒๑ – ๒๕ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๓ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่ประชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๕๖๓ ครั้งทีห่นึ่ง 
๕๒ 

กระทูถ้าม 
๔๐  

กระทูถ้าม 
๑๒ 

กระทูถ้าม 
๓๒  

กระทูถ้าม 
๒๐  

กระทูถ้าม 
๔๘ 

กระทูถ้าม 
๒ 

กระทูถ้าม 
- 

๒ 
กระทูถ้าม 

 
 
- 
 
 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ การก่อสร้างทา่อากาศยาน 
แห่งใหม่ที่อ าเภอบางเลน – 
นครชัยศรี จงัหวัดนครปฐม  
 
 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ท่ี  

๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

นางฉวรีัตน์  
เกษตรสุนทร 

นายถาวร   เสนเนียม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคม) 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๒ แผนงานพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

พลเอก เลิศรัตน์ 
รัตนวานิช  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๓ การพัฒนาใหป้ระเทศไทย 
เป็นศนูย์กลางการค้า 
เมล็ดพันธุ์ระดบัเอเชีย  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

นายสมชาย  
ชาญณรงค์กุล  

นายประภัตร  โพธสธุน
รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๔ ความคืบหน้าและเป้าหมาย 
ของการปฏิรปูต ารวจ 
ตามรัฐธรรมนญู  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน  

นายเทวญั ลปิตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตร ี

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
มีประเด็น 

ติดตามผลการ



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

วันจนัทร์ที่  
๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ด าเนินการไปยังส านัก
เลขาธิการ

นายกรฐัมนตร ี
ตามหนังสือส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ สว ๐๐๐๖/๕๓๒๘ 
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 
(สมาชิกวุฒิสภา 

ได้มขี้อคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั

ประเดน็การ 
ให้ความส าคญักับการ

ด าเนินการ 
ตามบทบัญญตั ิ
ของรฐัธรรมนูญ 

โดยนายกรฐัมนตร ี
หรือคณะรฐัมนตรคีวรน า

ร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาต ิ 

พ.ศ. .... และ ร่าง
พระราชบัญญัติการ



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

สอบสวนคดีอาญา  
พ.ศ. .... เข้าสู่การ

พิจารณาของรัฐสภา 
ในฐานะร่าง 

พระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกบัการปฏิรูป

ประเทศ 
ตามรัฐธรรมนญู  
มาตรา ๒๗๐  
ซึ่งนายเทวญั  

ลิปตพัลลภ รฐัมนตรี
ประจ าส านัก

นายกรฐัมนตรีได้แจ้ง 
ต่อที่ประชมุว่าจะ 
น าข้อคิดเหน็และ 

ข้อหว่งใยของสมาชกิ 
วุฒิสภากราบเรียน

นายกรฐัมนตรีเรื่องการ
เร่งรดักฎหมายปฏริูป

ต ารวจและจะไดแ้จ้งให้
ทราบต่อไป 

เน่ืองจากรา่งพรบ.



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ต ารวจไดเ้สนอต่อ
รัฐสภาแล้ว และได้

ประสานผูต้ั้งกระทู้ถาม
แล้ว เมื่อวันท่ี ๒๑ มิ.ย.

๖๔ แจ้งว่าไม่ตดิใจ 
๕ การตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมของบุคคล 
ที่จะบวชเปน็พระ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๘ มถิุนายน ๒๕๖๓ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ นายเทวญั ลปิตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตร ี
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

 

๖ การชว่ยเหลือ เยียวยา 
ผู้ประกันตน กรณกีารระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๙ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน  

หมอมราชวงศ์จตัุมงคล  
โสณกุล รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงแรงงาน 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๗ การรื้อถอนโบราณสถาน  
“บ้านบอมเบย์เบอร์มา่”  
ที่จังหวดัแพร ่

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๙ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

นายวราวธุ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สิ่งแวดล้อม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

๘ การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ย 
การส่งเสริมและอนุรกัษ์วถิีชวีิต 
กลุ่มชาติพันธุ ์ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ  

นายอิทธิพล คุณปลืม้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๙ การชุมนุมทางการเมอืง 
ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน  

พลเอก ชัยชาญ ชา้งมงคล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๑๐ รายการในทีวหีรือสื่อต่าง ๆ 
หลอกลวง/งมงาย 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ นายเทวญั ลปิตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตร ี
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑๑ มาตรการคลายล็อกส าหรับ 
คนไทยกลับจากต่างประเทศ 
ก่อนมวีัคซีน  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

นายเจตน์  
ศิรธรานนท ์

นายดอน ปรมตัถว์ินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

 

๑๒ ขอให้ยกระดบันกนางแอน่ 
ที่ท ารังในสิง่ปลูกสร้าง 
บ้านรงันกนางแอน่เป็นสตัว์
เศรษฐกิจของเกษตรกร 
และให้ภาคธรุกิจสามารถ
จ าหน่ายรังนกนางแอ่นสง่ออก
ตลาดต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี
เพื่อน าเงนิรายไดเ้ข้ามาฟื้นฟู
ประเทศหลงัการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา โควคิ-19 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายสวัสดิ์  
สมัครพงศ ์

นายวราวธุ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๑๓ การแก้ไขปญัหาชา้งปา่บุกรกุ
พ้ืนที่ชุมชน  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ ์

นายวราวธุ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๑๔ การปฏิรปูประเทศ การประชมุวฒุิสภา นายเฉลมิชัย  นายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ด้านการศึกษา  
ตามร่างพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

ครั้งที ่๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันจนัทร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

เฟื่องคอน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไม่มีประเด็น 

๑๕ ติดตามพระราชบัญญตัิป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายเจตน์  
ศิรธรานนท ์

นายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๑๖ มาตรการในการจัดการปัญหา
การปล่อยเงินกู้หนี้นอกระบบ  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ นายสมศกัดิ ์ เทพสุทนิ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๑๗ ปัญหาการควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็ก  
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายออน 
กาจกระโทก 

นายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๑๘ นโยบายการเปิดเทอมเป็นปกติ การประชมุวฒุิสภา นายตวง อันทะไชย นายณัฏฐพล ทีปสวุรรณ ทัศนีย ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 



๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ในการจดัการเรียนการสอน 
 

ครั้งที ่๑๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันจนัทร์ที่  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ไม่มีประเด็น 

๑๙ ความคืบหน้าในการจดัท า 
และเสนอรา่งพระราชบัญญตั ิ
ว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏบิัติ
ต่อบุคคล พ.ศ. ....  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายมณเฑียร  
บุญตนั 

นายสมศกัดิ ์ เทพสุทนิ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๒๐ การเตรียมการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๒๑ โครงการรถไฟความเรว็สูง 
กรุงเทพมหานคร - 
นครราชสีมา -หนองคาย  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ  

นายอธริัฐ รัตนเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม) 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๒๒ ปัญหาการด าเนนิโครงการ
ระบบตัว๋รว่มขนส่งสาธารณะ  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

พลเอก ยอดยุทธ 
บุญญาธิการ  

นายถาวร   เสนเนียม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๒๓ การก่อสร้างทางหลวงแผน่ดนิ
หมายเลข ๓๔๘  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายทววีงษ์  
จุลกมนตร ี 

นายถาวร   เสนเนียม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๒๔ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
ผู้ได้รบัผลกระทบจากการหา้ม
ใช้สารเคมีพาราควอต 
และคลอร์ไพริฟอส  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

พลเอก ดนัย มีชูเวท  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  )   

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มีประเด็น 

ติดตามผลการ
ด าเนินการไปยัง

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

ตามหนังสือส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

ที่ สว ๐๐๐๖/๒ ลงวันที่ 



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
(ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิใน

การติดตามประเดน็ 
เรื่อง มาตรการเยียวยา

เกษตรกรผูไ้ดร้ับ 
ผลกระทบจากการห้าม
ใช้สารเคมีพาราควอต
และคลอร์ไพริฟอส 
เนื่องจากข้อมูลที่ได้
ศึกษามา การใช้ สาร
ชนิดอืน่เพ่ือทดแทนมี
ราคาสงูอันท าให้ตน้ทุน

การเกษตรสงูขึน้หรือการ
ที่จะปรบัเปลี่ยนเปน็ 

เกษตรชนดิอื่นอาจท าให้
รายได้จากผลผลติลดลง
และรฐับาลจะมแีนวทาง

ในการชว่ยเหลอื
เกษตรกร อย่างไร) 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด าเนินการแล้ว

ตามหนังสือ 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ที่กษ ๐๒๒๒/๘๖๘ ลง
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
๒๕ ใบขับขีต่ลอดชีพ  

 
การประชมุวฒุิสภา 

ครั้งที ่๑๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

 

นายถาวร   เสนเนียม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๒๖ การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ย 
การส่งเสริมและพฒันาองคก์ร
ภาคประชาสังคม  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๐ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายจุต ิไกรฤกษ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๒๗ โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง  
สายสีแดง  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๐ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายถาวร   เสนเนียม  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคม) 

๒๘ การสรา้งสะพานข้ามคลองมหา
สวัสดิ ์ในซอยชัยพฤกษ์ ๓๓ 
แยก ๔ เขตตลิ่งชนั 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๐ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

นายทรงศักดิ์ ทองศร ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๒๙ ความคืบหน้าโครงการเพ่ิม
ปริมาณน้ าต้นทนุให้เขื่อนภมูิพล 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
วันจนัทร์ที่  

๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

นายกติติศกัดิ ์
รัตนวราหะ 

นายประภัตร โพธสุธน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๓๐ ความปลอดภัยของข้อมูล 
ส่วนบคุคลในระบบปฏิบตัิการ  
"ไทยชนะ" 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๖ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
วันจนัทร์ที่  

๑๔ กนัยายน ๒๕๖๓ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ  

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๓๑ ปัญหาภาคบริการจาก การประชมุวฒุิสภา นายเจตน์  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  ทัศนีย ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ผลกระทบ Covid – 19  
ในเกาะสมุย 
 

ครั้งที ่๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

เป็นพิเศษ 
วันจนัทร์ที่  

๑๔ กนัยายน ๒๕๖๓ 

ศิรธรานนท ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

ไม่มีประเด็น 

๓๒ ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานของรฐั 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๖ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
เป็นพิเศษ 
วันจนัทร์ที่  

๑๔ กนัยายน ๒๕๖๓ 

นายมณเฑียร  
บุญตนั 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๓๓ แผนพัฒนาทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง หมายเลข ๘  
สายนครปฐม - ชะอ า 

 นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง 
วันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

หน้า ๓๙ – ๔๑ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๓๔ โครงการระบบทางดว่นขั้นที ่๓ 
สายเหนอื เพ่ือเชือ่มโยง
โครงข่าย ทางพิเศษ ในแนว
ตะวันออก – ตะวนัตก (East – 
West Corridor) อย่างสมบรูณ์ 

 นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๐ ง 
วันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

หน้า ๔๒ – ๔๘ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๓๕ การด าเนนิการ 
ตามพระราชบัญญัตกิารรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 พลเอก อนนัตพร 
กาญจนรตัน ์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกนัต ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง 

วันที ่๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ หน้า ๑๘ – ๒๖ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๑๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 
๓๖ ปัญหาการด าเนนิการฟืน้ฟู

ผลกระทบของสถานการณ์
ระบาด ของไวรัส COVID - 19 
ที่มีต่อภาคเกษตร ภาคชุมชน 

 นายสวัสดิ์  
สมัครพงศ ์

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง 
วันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

หน้า ๑๑ – ๑๕ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๓๗ การสรา้งความเป็นธรรม 
เรื่องอตัราเงนิเดอืนของครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 
ในสถาบนัอดุมศกึษา 

 รองศาสตราจารย์
ประเสรฐิ ปิน่ปฐมรัฐ 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง 
วันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

หน้า ๕ – ๑๐ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๑๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 
จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๓๘ การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง 
วันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

หน้า ๑๖ – ๒๒ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๓๙ หลักเกณฑแ์ละวิธกีารพิจารณา
แตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์ 
และศาสตราจารย ์

 รองศาสตราจารย์
ประเสรฐิ ปิน่ปฐมรัฐ 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั

และนวตักรรม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง 
วันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

หน้า ๒๓ – ๒๕ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๑๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๔๐ การบงัคับคดกีับผู้เกี่ยวขอ้ง 
กับการทุจรติในคดีระบายขา้ว 
แบบรัฐต่อรฐั  

 นายวนัชัย สอนศิร ิ พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๒ ง 
วันที ่๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

หน้า ๓๔ – ๓๖ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๔๑ การขบัเคลื่อนการปฏิรปูต ารวจ 
ตามร่างพระราชบัญญัตติ ารวจ
แห่งชาต ิพ.ศ. .... 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙ ง 

หน้า ๒๗-๓๒ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๑๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๔๒ การด าเนนิคดีกบันายอานนท์ 
น าภา แกนน าการชมุนมุ  

 นายสมชาย  
แสวงการ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๔  

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง 
หน้า ๒๔ – ๒๕ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๔๓ การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงาน
หรือโครงการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข เพื่อแกไ้ข
ปัญหาการระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
วงเงนิ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

นายสาธติ ปิตเุตชะ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ 
ได้รบัมอบหมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุ 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง 

วันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
หน้า ๓๒ – ๓๖ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๒๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๔๔ ปัญหานโยบายและการบริหาร
ใน อสมท. 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง 

วันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
หน้า ๒๙ – ๓๑ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๔๕ การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ  นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๓ ง 

หน้า ๖๐-๖๕   
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๒๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๔๖ การใช้จ่ายเงินกู ้เพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เล่ม 
๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๙ ง หนา้ 

๕๘ -๖๔  
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๔๗ การชว่ยเหลือทางการเงินแก่
ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ไดร้ับ
ผลกระทบ จากการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๖ ง 
หน้า ๗๒-๗๗ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๒๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๔๘ การปรับปรุงการสอบสวน
คดีอาญา 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง 

หน้า ๙ – ๑๑ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

๔๙ ปญัหาการบรรจุอัตรา
ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสขุใหม ่๔๕,๖๘๔  
ต าแหนง่ 

 นายเจตน์  
ศิรธรานนท ์

นายสาธติ ปิตเุตชะ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ 
ได้รบัมอบหมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสขุตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
วันที ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๑ ง  
หน้า ๓๒-๓๖ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๒๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราเนื่องจากสิ้นสดุ

สมัยประชุม จงึเปลี่ยน
สถานะการตอบ จากตอบใน
ที่ประชมุวฒุิสภาเป็นตอบใน
ราชกิจจานุเบกษาชกิจจา

นุเบกษา 
๕๐ ปัญหาอาชญากรรมทีเ่กิดขึน้

จากอาวธุปนื 
 พลต ารวจโท  

พิสัณห์ จุลดิลก 
ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
(ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๕๑ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
๒๕๐๕ และกฎมหาเถรสมาคม 

 นายกติติศกัดิ ์
รัตนวราหะ 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบแลว้ใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๒๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง 
วันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

หน้า ๔๒ – ๔๔ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา
เป็นตอบในราชกิจจานเุบกษา 

๕๒ ปัญหาการทุจรติในการออก
เอกสารสิทธิในทีด่ิน 

 นายกรรณภว์  
ธนภรรคภวนิ 

ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
(ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

 
 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๓ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่ประชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๕๖๓ ครั้งที่สอง 
๓๑ 

กระทูถ้าม 
๒๖ 

กระทูถ้าม 
๕ 

กระทูถ้าม 
๑๓ 

กระทูถ้าม 
๑๘ 

กระทูถ้าม 
๒๙ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 
 

๑ 
กระทูถ้าม 

 
 
- 

กระทูถ้าม 
 
 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ มาตรการในการควบคุม
ตรวจสอบวัตถุอันตราย 
สารเคมีขยะพิษหรือของเสีย
อันตราย  
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๗ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ ์

 

นายสุริยะ จึงรุง่เรอืงกิจ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

๒ แนวทางการบูรณาการโครงการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
ผลกระทบโควิดในระดับต าบล  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๐ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

๓ สถานภาพของคณะกรรมการ
แห่งชาตศิึกษาความเปน็ไปได้
ในการขุดคลองกระ 
เพื่อแก้ปญัหาวิกฤตเิศรษฐกจิ
และสังคม  

 พลเรือเอก พัลลภ 
ตมิศานนท ์

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๔ ง 

หน้า ๔๕-๔๙ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔ การป้องกนัการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลและการฟื้นฟูความอดุม
สมบูรณข์องทะเลทั้งทะเลอา่ว
ไทย และทะเลอันดามนัด้วย
ปะการังเทียมรูปโดมทะเล 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๒ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

นายสวัสดิ์  
สมัครพงศ ์

นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

(Seadome)  
๕ ค่าฝุ่นละออง PM ๒.๕ ก าลงั

ก่อให้เกดิอนัตรายใหญห่ลวง
โดยเฉพาะใน กทม.  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๒ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

นายจเด็จ อนิสว่าง นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๖ โครงการอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่
จังหวดัปราจีนบุร ี 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ  

นายประภัตร โพธสุธน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มีประเด็น 

ติดตามไปยังกรม
อุทยานฯ หนังสือ ที่สว 
๐๐๐๖/๒๓๕๗ ลงวันที่ 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
กรมอุทยานฯ มีหนังสือ

รายงานผลความ
คืบหน้า ที่ ทส 

๐๙๐๕.๒๐๔/๑๖๖๗๔ 
ลงวันที ่๖ กันยายน 

๒๕๖๔ 
๗ การแก้ปญัหาสทิธิบตัรทอง 

หลังยกเลกิสัญญาคลนิิกและ
โรงพยาบาลทุจรติ  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ  

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 
(ได้รบัมอบหมายให ้

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงสาธารณสุข) 
 

๘ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั 
โควดิ – ๑๙ อนัเนื่องมาจาก
บ่อนการพนนัในภาคตะวันออก 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน  

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๙ วิกฤตฝุ่น PM ๒.๕ ใน กทม. 
และปริมณฑล 
  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

นายวราวธุ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๑๐ สถานการณ ์COVID – ๑๙ 
และมาตรการสร้างความมัน่ใจ
เรื่องวัคซีนใหก้ับประชาชน 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๔ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ 

นายเจตน์  
ศิรธรานนท ์

 

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑๑ การชว่ยเหลือค่าเล่าเรียนแก่
ประชาชนซึ่งเป็นนักเรียน นสิิต 
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควดิ ๑๙)  
 

 นายธานี สโุชดายน  
 

ถามนายกรฐัมนตร ี
 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

(ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๑๒ การใช้จ่ายเงินกูต้ามแผนงาน
หรือโครงการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขเพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 

 นายธานี สโุชดายน  
 

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง 
หน้า ๕ – ๙ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

๑๓ ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบตอ่
นักศึกษาคร ูและบุคลากรใน
สถาบนัอุดมศึกษา  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๖ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

นายสถติย์  
ลิ่มพงศ์พันธุ ์ 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวตักรรม 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

 



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑๔ การปฏิรปูต ารวจ  
ตามรัฐธรรมนญู 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๖ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน  

นายวิษณ ุเครอืงาม  
รองนายกรฐัมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๑๕ แนวคดิและนโยบายการพัฒนา
ยานอวกาศไทยไปลงดวงจนัทร์ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๖ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

นายอ าพล 
จินดาวฒันะ 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวตักรรม 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 

๑๖ การก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานในทกุขัน้ตอน 
ของกระบวนการยตุิธรรม  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๐ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๔ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

นายวิษณ ุเครอืงาม  
รองนายกรฐัมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 

๑๗ ร่างพระราชบัญญัติการขนสง่
ทางราง พ.ศ. ....  
 

 นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม ตอบในราชกิจจา
นุเบกษา  

วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง 

หน้า ๒๐ – ๒๓ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๔ 



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
๑๘ การขนส่งสนิค้าทางรางเพิ่มขึ้น  

 
 นายสุรเดช  

จิรัฐิตเิจริญ 
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๙ มิถนุายน ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ 
ง หน้า ๑๑ – ๒๒ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๑๙ การใช้จ่ายเงินกูต้ามโครงการ ๑ 
ต าบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่
 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง 
หน้า ๑๐ – ๒๐ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๙ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
๒๐ ผลกระทบจากการที่

ธนาคารกรุงไทยพ้นจากการ
เป็นรฐัวิสาหกจิ 
 

 นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ 
ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
หน้า ๓๐ – ๓๗ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 
จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 

เป็นตอบในราชกิจจา
นุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
รอตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒๑ การเตรียมบุคลากรรองรบั
โครงการเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก 
หรืออีอซีี  
 

 นายเฉลมิชัย  
เฟือ่งคอน 

พลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ 
ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

หน้า ๓๘ – ๔๙ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
รอตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 



๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
๒๒ การจดัตั้งอุทยานแหง่ชาต ิ

ถ้ าผาไท จังหวดัล าปาง  
 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง 
หน้า ๑๙ – ๒๓ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒๓ การประกอบการสถานีบรรจุ
และแยกสินค้ากล่อง (ICD) ท่ี
ลาดกระบงั 
 

 นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๕ 



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

วันที ่๙ มิถนุายน ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ 

ง หน้า ๒๓ – ๓๒ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒๔ ขอทราบแนวความคดิ 
และแผนการด าเนินการ 
ตามแผนแมบ่ทฯ 
ประเดน็ความมัน่คง ในประเด็น 
“แผนต าบล มั่นคง มั่งคัง่ 
ยั่งยืน”  

 พลเอก วรพงษ์ 
สง่าเนตร 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตอบในราชกิจจานุเบกษา  
วันที ่๑๗ มิถนุายน ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๐ 
ง หน้า ๑๒ – ๒๓เนือ่งจาก

สิ้นสุดสมัยประชุม จงึ
เปลี่ยนสถานะการตอบจาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๒๕ การจดัท าพระราชบญัญตัิ
ยุติธรรมชมุชน  
 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตอบในราชกิจจานุเบกษา  

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

 วันที ่๑ มิถนุายน ๒๕๖๔ 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ 

ง หน้า ๓๒ – ๓๖ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 

เสนอวนัที่ ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

๒๖ ผลกระทบจากกฎกระทรวง 
การขอและการออกใบอนุญาต
ขับรถและต่อใบอนญุาตขับรถ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๙ มิถนุายน ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ 
ง หน้า ๓๓ – ๓๗ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๓ 

๒๗ การประดิษฐานพระบรม 
ราชานุสาวรีย์พระบรมรปู

 นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

นายอิทธิพล คุณปลืม้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

พระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 
๗ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
แห่งใหม่  
 

วัฒนธรรม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ 
ง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
หน้า ๕๐ – ๕๔ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 
จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา
นุเบกษา 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๙ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ 

๒๘ มาตรการการจดัการปญัหา
สารพิษตกคา้งในพืชผักผลไม้  
 

 นายอ าพล 
จินดาวฒันะ 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๙ มิถนุายน ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ 
ง หน้า ๓๘ – ๔๓ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๕ ธนัวาคม 

๒๕๖๓ 

๒๙ ผลกระทบพระราชบญัญตัิภาษี  นายอ าพล นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. 
๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรรมสวนป่า
และไม้ยืนต้น  
 

จินดาวฒันะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๒ 
ง วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

หน้า ๕๕ – ๕๘ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

รอตอบใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

เสนอวนัที่ ๑๗ ธนัวาคม 
๒๕๖๓ 

๓๐ นโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็ว
ของรถยนต์ทุกประเภทบนถนน 
ที่มีช่องจราจรตั้งแต ่๔ ช่องขึ้น
ไป จาก ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เป็น ๑๒๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง  
 

 นายสุรเดช 
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๙ มิถนุายน ๒๕๖๔

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ 
ง หน้า ๔๔ – ๕ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๑ ธนัวาคม 

๒๕๖๓ 



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทูถ้าม วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เป็นตอบ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

๓๑ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล 
ช่วงแคราย-ล าสาลี (บงึกุ่ม)  
 

 นายสุรเดช 
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
วันที ่๙ มิถนุายน ๒๕๖๔ 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ 
ง หน้า ๕๑ – ๕๗ 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๑ ธนัวาคม 

๒๕๖๓ 

 
 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทัง้หมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่ประชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ครั้งทีห่นึ่ง 
๓๐ 

กระทูถ้าม 
๒๙ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 
๘ 

กระทูถ้าม 
๒๒ 

กระทูถ้าม 
๒๖ 

กระทูถ้าม 
๑ 

กระทูถ้าม 

 
- 
 

๓ 
กระทูถ้าม 

 
- 
 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ การลดอุบตัิเหตุที่จดุตดัรถไฟ
กับถนน  
 
 
 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๕๙ 
ง วนัที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ หน้า ๓๑ – ๓๘ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๒ การด าเนนิการปรับปรุงแผนที่
แนวเขตทีด่ินของรฐัแบบบูรณา
การมาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ 
(One Map) เพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินให้กับประชาชน 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๕ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

นายเจตน์  
ศิรธรานนท ์

พลเอก ชัยชาญ ชา้งมงคล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

๓ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ได้รบัความเสียหายกรณี
น้ าเคม็รุกล้ าพื้นที่การเกษตร  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

พลเอก ดนัย มีชูเวท นายประภัตร โพธสุธน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มีประเด็นติดตามไปยัง
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตามหนังสือ
ส านักงานเลขาธกิาร

วุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๖/
๔๒๐๔ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
หน่วยงานตอบกลับ



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

มาแล้ว 
 

๔ การจดัการเรียนการสอนวิชา
ประวัตศิาสตร์และหน้าที่
พลเมือง  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ์  

นางสาวตรีนชุ เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

 

๕ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นนายกสภาสถาบนัการ
อาชีวศกึษา 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๘ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน  

นางสาวตรีนชุ เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

๖ ปัญหาความล่าช้าการน้อมน า
พระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา ผู้เรียนยดึมัน่ศาสนา
สู่การปฏิบตัิ  

 นายออน   
กาจกระโทก 

นางสาวตรีนชุ เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๙ 
ง วนัที่ ๗ กนัยายน ๒๕๖๔ 

หน้า ๑๖ – ๑๘ 
 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๕ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 

๗ การจ่ายทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนในโครงการสานฝัน

 นายนิอาแซ  
ซีอุเซ็ง 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอใหต้อบ 



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

การกีฬาสู่ระบบ 
การศึกษาจังหวัดชายแดนใต้  
  

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ 

๒๗๐ ง  
วันที่ ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ หน้า ๒๘-๓๑ 

 

ในราชกิจจานุเบกษา
เสนอวันที่ ๑๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ 

๘ มหาวิทยาลัยของประเทศไทยมี
มากเกนิไปหรือไม ่

 นายอ าพล 
จินดาวัฒนะ 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๐ ง  
วันที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หน้า ๓๒-๓๗ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔ 

๙ การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม  นายอ าพล 
จินดาวัฒนะ 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๘๓ ง 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๘ กันยายน 



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

วันที ่๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ หน้า ๓๖-๔๒ 

๒๕๖๔ 

๑๐ การจดัให้ผู้ตอ้งหาให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนในระหว่างการแถลง
ข่าวของส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

 นายอ าพล 
จินดาวัฒนะ 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๓ ง 
วันที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

หน้า ๔๖ – ๕๑ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๘ กันยายน 

๒๕๖๔ 

๑๑ ขอให้เรง่รดัตดิตาม
กระบวนการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

 นายชาญวิทย ์
ผลชีวิน 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา  

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๒ 

ง วนัที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ หน้า ๔๑-๔๔ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๖๔ 

๑๒ ระบบการฉดีวคัซนีปอ้งกนัโควิด 
- ๑๙ ที่รวดเรว็ทัว่ถงึและมี
ประสทิธิภาพ 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

เป็นพิเศษ วนัจันทร์ที่  
๖ กนัยายน ๒๕๖๔ 

นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายสาธติ  ปติุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 
 (ได้รับมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

 

๑๓ ปัญหาการประเมนิผลกระทบ การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๑๕ นายทววีงษ์   นายวราวธุ ศิลปอาชา ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

กับสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact 
Assessment หรือ EIA) 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
เป็นพิเศษ วนัจันทร์ที่  
๖ กนัยายน ๒๕๖๔ 

จุลกมนตร ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ไม่มีประเด็นติดตาม 
 

๑๔ แผนการบูรณะศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีหลังเก่า 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

เป็นพิเศษ วนัจันทร์ที่  
๖ กนัยายน ๒๕๖๔ 

นายวัลลภ   
ตังคณานุรกัษ ์

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

 

๑๕ ปัญหาการโฆษณาตรงและแฝง
ในสื่อของรัฐ 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๑๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

เป็นพิเศษ วนัจันทร์ที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายอนุชา  นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตรี  
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็นติดตาม 

 

๑๖ ประกาศคณะกรรมการปฏิรปู
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อ
ก าหนดรายการกิจการอื่นที่
เป็นการสนับสนุนหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม 

 นายชลิต  
แก้วจนิดา 

นายเฉลมิชัย  ศรีออ่น  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖ ง 
วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

หน้า ๔๒ – ๔๗ 
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 
๑๗ เหตุใดการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
เพื่อการบรูณาการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  
ตามค าสั่งนายกรฐัมนตรี ที่  
๗/๒๕๖๔ จึงไมม่ีอธบิดกีรม 
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
ร่วมอยูด่้วย 

 นายค านูณ   
สิทธิสมาน 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง 
วันที ่๑๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

หน้า ๕-๑๐ 
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๘ การก่อสร้างทางรถไฟความเร็ว
สูง ช่วงบางซือ่-ดอนเมือง 

 นายสุรเดช   
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๔ ง 
วันที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

หน้า ๓๔-๔๓ 
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 
จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 

เป็นตอบใน 
ราชกิจจานุเบกษา) 

๑๙ แนวทางการชว่ยเหลือนิสติ
นักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน
ของการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ   
ปิ่นปฐมรฐั 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๕ 
ง วนัที่  ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ หน้า ๓๖-๔๑ 

(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 

๒๐ การปฏิรปูการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

 นายเฉลมิชัย   
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๓ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๗ มิถนุายน 



๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ง วนัที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
หน้า ๑๑-๑๘ 

(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

๒๕๖๔ 

๒๑ การใช้จ่ายเงินกู้ตามโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา 
โมเดล  

 นายเฉลมิชัย   
เฟื่องคอน 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๖ 
ง วนัที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ หน้า ๒๓-๓๐

(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๔ มิถนุายน 

๒๕๖๔ 

๒๒ การใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ 
ด้วยเกษตรสมัยใหมแ่ละ

 นายเฉลมิชัย   
เฟื่องคอน 

นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เชื่อมโยงตลาด  ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๕ 

ง  วันที ่๑๓ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ หน้า ๒๓-๒๗ 

(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

เสนอวนัที่ ๑๔ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 

๒๓ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ   นายสุรเดช   
จิรัฐิติเจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗๔ 
ง วนัที่ ๘ พฤศจกิายน 
๒๕๖๔ หน้า ๔๔-๔๘ 

(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๔ มิถนุายน 

๒๕๖๔ 

๒๔ ปัญหาการจ าหน่ายอาวุธปืน  นายอ าพล   ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ทางออนไลน ์ จินดาวฒันะ  
 

เนื่องจากสิ้นสดุสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

เป็นตอบใน 
ราชกิจจานุเบกษา) 

เสนอวนัที่ ๑๖ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 

(ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๒๕ โครงการคลองลาดพร้าว   นายเจตน์   
ศิรธรานนท์ 

ถามนายกรฐัมนตร ี
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

เป็นตอบใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

เสนอวนัที่ ๑๘ มิถนุายน 
๒๕๖๔ 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

(ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๒๖ การจัดการภัยพิบัติจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

ถามนายกรฐัมนตร ี
 
 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เนื่องจากสิ้นสดุสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

เป็นตอบใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

เสนอวนัที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

(ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๒๗ การแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายของ
คนไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ได้รบั

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

มอบหมายจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๙๔ 
ง วนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

หน้า ๓๒-๓๕ 
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

เสนอวนัที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒๘ การใหบ้ าเหน็จความชอบเปน็
กรณีพิเศษแก่บคุลากร
สาธารณสขุด่านหนา้  

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑๖ 
ง วนัที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

หน้า ๑๐๑ – ๑๐๓ 
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๙ สงิหาคม  

๒๕๖๔ 



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ราชกิจจานุเบกษา) 
๒๙ การเทียบเท่าวัสดแุละวิธกีาร

ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็ว
สูง  

 นายสุรเดช   
จิรัฐิตเิจริญ 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๒ 
ง วนัที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

หน้า ๔๒ – ๔๗ 
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา) 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๑๑ สิงหาคม  

๒๕๖๔ 

๓๐ ปัญหาเตาเผาศพวัดช ารดุ
เสียหายจากกรณีการเผาศพ
ผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่มี
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 นายวันชัย  สอนศิริ พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๐๐ ง 
วันที ่๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

หน้า ๒๒-๒๓ 
(เนื่องจากสิ้นสดุสมัยประชุม 
จึงเปลี่ยนสถานะการตอบ 

จากตอบในที่ประชมุวฒุิสภา 
เป็นตอบใน 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวนัที่ ๒๓ สิงหาคม  

๒๕๖๔ 



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ราชกิจจานุเบกษา) 
 

 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

หมายเหตุ : กระทู้ถามท่ีรัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้ถามรับไปด าเนินการและยุติการติดตามไป ๑ เรื่อง เนื่องจาก นายสมชาย ชาญณรงคก์ุล ผูต้ั้งกระทู้ถามแจ้งว่า 
ไม่ต้องด าเนินการติดตามความคืบหน้าเน่ืองจากประสงค์ท่ีจะตั้งกระทู้ถามตดิตามความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าว 

 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่ประชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๕๖๔ ครั้งที่สอง 
๕๑ 

กระทูถ้าม 
๔๐ 

กระทูถ้าม 
๑๑ 

กระทูถ้าม 
๒๙ 

กระทูถ้าม 
๒๒ 

กระทูถ้าม 
๔๗ 

กระทูถ้าม 
๒ 

กระทูถ้าม 

๑ 
กระทูถ้าม 
(ยุตกิาร
ติดตาม) 

๑ 
กระทูถ้าม 

- 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ ความคืบหน้าการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับประเภทและ
ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่
สามารถเกดิใหม่ทดแทนได้ใน
อุทยานแห่งชาตติาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ 
 

 นายธานี   
สุโชดายน 

 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๓๖ ง 
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

หน้า ๑๗ – ๒๑ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

 

๒ ความปลอดภัยในการใชบ้รกิาร
รถโดยสารสาธารณะ 
 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

นายทววีงษ์  
จุลกมนตร ี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๓ ความพยายามผลักดันใหบุ้หรี่
ไฟฟ้าเป็นสนิค้าถูกกฎหมาย 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๔ การแก้ไขปญัหาราคาน้ ามนั
เชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มที่มี
ราคาสงูกระทบต่อค่าครองชพี

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๓ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

พลเอก สกนธ ์ 
สัจจานิตย ์ 

นายสุพัฒนพงษ ์พันธม์ีเชาว ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน 

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ของประชาชน  วันจนัทร์ที่  
๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

๕ การใช้พลังงานกบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๓ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายสุพัฒนพงษ ์พันธม์ีเชาว ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๖ ความก้าวหน้าการกักพืช 
และการป้องกนัการแพรร่ะบาด
ของศตัรูพืชต่างถิ่นของไทย  

ครั้งที ่๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นายสมชาย  
ชาญณรงค์กุล  

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มีประเด็นติดตาม 

หมายเหตุ : ไดร้ับการ
ประสานจาก 

นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ 
ว่าไมต่้องด าเนินการ
ติดตามความคืบหน้า
เน่ืองจากประสงค์ที่จะ

ตั้งกระทู้ถามความ
คืบหน้าในประเด็น

ดังกล่าว 
 

๗ นักโทษลน้คุก และสถานการณ์
โควดิในคกุ  

ครั้งที ่๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  

นายวนัชัย  สอนศริ ิ นายสมศกัดิ ์เทพสุทิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๘ ปัญหาสายไฟ สายสือ่สาร  

บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรงัที่
ก่อให้เกดิอนัตรายต่อประชาชน  

ครั้งที ่๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ์  

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๙ โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อม
ฝั่งทะเลอนัดามันและอ่าวไทย 
(Land Bridge)  

ครั้งที ่๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ  

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๐ ความคืบหน้าของโครงการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - 
มาเลเซีย (สะพานสตลู - เปอร์
ลิส) หรอื Andaman 
Gateway ณ จังหวดัสตูล  

ครั้งที ่๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นายสวัสดิ์  
สมัครพงศ ์ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๑ ข่าวถนนลาดยางที่ อ.มหาชนะ
ชัย จ. ยโสธร – เสาไฟ 
โซล่าเซลลโ์ผล่กลางทุ่งนาและ
เป็นทางตนัราษฎรไมไ่ด้ใช้
ประโยชน ์

ครั้งที ่๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นางสาวเรณู  
ตังคจวิางกูร  

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

 
๑๒ การพัฒนาการขนส่งทางทะเล  ครั้งที ่๗ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

พลเรือเอก ชุมนุม 
อาจวงษ ์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
 
 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๓ ภาพรวมการเลือกตัง้ อบต. 
และการป้องกนัการทุจรติ 
 

ครั้งที ่๗ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ นายนิพนธ์ บุญญามณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๔ การแก้ไขปญัหาค่าปลกู
ค่าชดเชยและค่าบ ารงุรักษาป่า
จากวดัส านกัสงฆ ์ที่พักสงฆ ์
และศาสนสถาน  
 

ครั้งที ่๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

พลต ารวจโท ศานติย์ 
มหถาวร 

นายวราวธุ  ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๕ ปัญหาการลักลอบทิง้ขยะพิษ 
ในชุมชน  
 

ครั้งที ่๑๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายวราวธุ  ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

๑๖ ขอให้พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ชดุรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  

 นายธานี   
สุโชดายน 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๘๙ ง 
วันที ่๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

หน้า ๑๘ – ๒๓ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
๑๗ ปัญหาค่ารักษาสตัว์คลินิก

เอกชนหรือโรงพยาบาลสตัว ์
ที่มีราคาสูงเกินจรงิ 

 นายพิทักษ์   
ไชยเจรญิ 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๙๖ ง 
วันที ่๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

หน้า ๑๗ – ๒๒ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

 
๑๘ การลดโทษใหน้ักโทษ 

คดีจ าน าขา้ว 
ครั้งที ่๑๐ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายวันชยั  สอนศริ ิ นายสมศกัดิ ์เทพสุทิน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม   

ปิยชาต ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๙ แนวทางการสง่เสริมเดก็และ
เยาวชนให้เรียนรูแ้ละอนุรกัษ์
ศิลปวฒันธรรมและภูมปิัญญา

ครั้งที ่๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ ์

นายอิทธิพล คุณปลืม้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ท้องถิน่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๒๐ การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรม 

ในพ้ืนที่น้ าทว่มหลังน้ าลด 
ครั้งที ่๑๓ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายรณวริทธิ์  
ปริยฉตัรตระกูล 

นายประภัตร โพธสุธน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๑ การใช้ภาษาไทย การแต่งกาย
ในการขายสินค้าฯ 
 

ครั้งที ่๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ นายอิทธิพล คุณปลืม้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๒ แผนการพัฒนาเพื่อรองรบัการ
เปิดใหบ้ริการรถไฟ จนี-ลาว  

ครั้งที ่๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๓ ปัญหาการส่งออกข้าวไทย 
ไปยังต่างประเทศที่ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง  

ครั้งที ่๑๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายบุญมี  
สุระโคตร 

นายสินติย์ เลศิไกร รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณชิย)์ 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มีประเด็นติดตาม

หน่วยงานรายงานผล
กลับมาแล้ว 

 
 

๒๔ การปกป้องเดก็และเยาวชน ครั้งที ่๑๖ นายวัลลภ  นายอิทธิพล คุณปลืม้ เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

จากการประกอบกิจการเกม
และการจดัเรตติง้เกม  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

ตังคณานุรกัษ ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม 

ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๕ ปัญหาการขาดแคลนคร ู
ในสถานศึกษาขนาดเลก็  

ครั้งที ่๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายออน  
กาจกระโทก 

คุณหญิง  กัลยา  โสภณพนิช  
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

ณัตถยา กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

 

๒๖ การลดขนาดก าลังคนภาครฐั
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ของรฐัระยะยาว  

ครั้งที ่๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายวิษณุ    เครืองาม   
รองนายกรัฐมนตร ี
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๗ ก าหนดวันเลอืกตั้งผู้วา่ กทม. 
และ สก. 

ครั้งที ่๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ พลเอก  อนุพงษ์    เผ่าจินดา  
รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

 



๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๒๘ ปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนกรณีปญัหาทีด่ิน
ท ากิน   

ครั้งที ่๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 

ว่าที่ร้อยตร ี 
เชิดศกัดิ ์จ าปาเทศ 

นายวราวุธ   ศิลปอาชา  
รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

จุฑาลักษณ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๙ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหลง่น้ า 
กุดปราสาท หมู ่๑๒ ต าบลสมอ 
อ าเภอปรางคก์ู่  
จังหวดัศรีสะเกษ  

ครั้งที ่๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 

นายเฉลมิชัย  
เฟื่องคอน 

นายวราวุธ   ศิลปอาชา  
รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๓๐ ผลส าเร็จของการฟื้นฟู
ความสมัพันธร์ะหวา่ง
ราชอาณาจกัรไทย - 
ราชอาณาจกัรซาอดุิอาระเบยี  

ครั้งที ่๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 

นายจเด็จ อนิสว่าง นายดอน   ปรมัตถว์ินัย   
รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๓๑ การจดัการผลกระทบ 
ในห่วงโซ่อาหารจากกรณ ี
น้ ามนัรั่วไหลในทะเลอ่าวไทย 
จ. ระยอง  

ครั้งที ่๒๒ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายวราวุธ   ศิลปอาชา  
รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
มีประเด็นอยูร่ะหว่าง
ติดตาม 
(กรณีอนุกรรมการ 
ชุดที ่๑ ที่ท าหนา้ที่ใน
การฟ้ืนฟูทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ควร



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

สร้างการมีสว่นร่วม
ระหว่าง 
ภาครัฐกบันกัวิชาการ 
โดยรว่มแก้ไขปญัหา 
กับตวัแทนภาค 
ประชาสงัคม ชมุชน 
ท้องถิน่ ที่ได้รบั
ผลกระทบ เพื่อรว่ม
แก้ไขปญัหาที ่
เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์
และปญัหาที่เกดิขึน้ 
ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ 
ข้อเท็จจรงิรว่มกนั 
เพื่อเป็นการเรียนรู้
ร่วมกันของสังคมไทยที ่
สร้างสรรค์ และตดิตาม
การแก้ไขปญัหา 
หลังจากแกป้ัญหาเสร็จ
ภายใน ๑ เดือนแลว้ 
และฝากตดิตามการ
แก้ไขปญัหาหลังจาก 
แก้ปญัหาเสร็จภายใน  



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ เดือนแล้ว จะฟ้ืนฟ ู
แก้ไขปญัหานี้ตอ่ไป
อย่างไร) 
หน่วยงานตอบกลับ
มาแล้ว 

๓๒ นโยบายประชากรเพ่ือรับมอื
สังคมอตัราเกดิต่ า  
 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑๔ 

ง วนัที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๕ หน้า ๒๐ – ๓๕ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๗ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 

๓๓ การบริหารจัดการกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตร ี 

ครั้งที ่๒๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจนัทร์ที่  
๑๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

นางเพ็ญพักตร ์ 
ศรีทอง 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี 
รัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๓๔ การควบคมุสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ดแูลผู้สูงอายุ และ
ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง  

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๔ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๒๓ กมุภาพันธ์๒๕๖๕ 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ง วันที่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
หน้า ๒๒ – ๒๖ 

๓๕ การแก้ไขปญัหาแรงงาน 
ต่างด้าวให้เขา้มาท างาน 
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
และการแก้ปญัหาขาดแคลน
แรงงานของประเทศไทย 

 พลเอก ดนัย  มีชูเวท  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตรี  

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ 

ง วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๒๘ – ๓๖ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 
 เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
๓๖ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG  

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวตักรรม 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ 
ง วันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ 

หน้า ๒๖ – ๓๑ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 
 เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๓๗ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง  

 นายสุรเดช   
จิรัฐิติเจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ 
ง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๔๓ – ๔๗ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๓๘ การปรับเปลี่ยนผลผลิต 
ทางการเกษตรที่มีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ 

 นายสุรเดช   
จิรัฐิติเจริญ 

นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๐๕ 
ง วันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๙ – ๑๕ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๓๙ การพัฒนาทีด่ินย่านสถานี
กรุงเทพ (หวัล าโพง) 

 นายสุรเดช   
จิรัฐิติเจริญ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ 
ง วันที ่๒๖ พฤษภาคม 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๒๕๖๕ หน้า ๔๘ –๕๒ สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๔๐ การแก้ไขปญัหาน้ าทว่ม 
ที่ราบลุ่มแมน่้ าภาคกลางซ้ าซาก 

 นายอนศุักดิ์   
คงมาลัย  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ 

ง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๓๗ – ๔๒ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๔๑ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทนุ
ในเขื่อนภูมิพล แนวส่งน้ ายวม-
อ่างเก็บน้ าภูมิพล 

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ  

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๗ 

ง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๔๓ – ๔๘ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๔๒ การตรวจสอบและถว่งดุล
ระหว่างพนักงานสอบสวน 
กับพนักงานอัยการ 
ในคดีอาญา 

 นายเฉลมิชัย   
เฟื่องคอน 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ง วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
หน้า ๓๒ – ๓๕ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๔๓ การขบัเคลื่อนนโยบายการใช้
พลังงานทดแทนจาก
แสงอาทติย ์

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายสุพัฒนพงษ ์พันธม์ีเชาว ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๗ 
ง วนัที่ ๑๖ มิถนุายน 

๒๕๖๕ หน้า ๕๖ – ๕๘ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๔๔ อาหารแพงรับปีใหม่  
รัฐบาลแก้อย่างไร 

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายจุรินทร์ ลกัษณวศิิษฏ์ 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงพาณชิย์  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๖๕ 
ง วนัที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๕๑ – ๕๓ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

 
๔๕ การจดัท ากฎหมายวา่ดว้ย  นายอ าพล   ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ



๑๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

การส่งเสริมและพฒันาองคก์ร
ภาคประชาสังคม 

จินดาวฒันะ  หมายเหต ุ:  
๑. เสนอวนัที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

(ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร)   

๔๖ โครงการก่อสรา้งทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 
๖ (M6) สายบางปะอนิ – 
สระบรุี – นครราชสมีา 

 นายสุรเดช   
จิรัฐิตเิจริญ 

ถามรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ 
ง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๕๓ – ๕๘ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๕ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๔๗ การรัว่ไหลของน้ ามันดิบ  นายสุรเดช   พลเอก ประยุทธ ์จันทร์  กระทู้ถามเป็นหนังสือ



๑๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

กลางทะเล จิรัฐิตเิจริญ โอชา นายกรัฐมนตรี  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๕๑ 
ง วนัที่ ๒๘ มิถนุายน 

๒๕๖๕ หน้า ๑๐ – ๑๙ 

หมายเหต ุ:  
๑. เสนอวนัที่ ๑ 

กุมภาพันธ๒์๕๖๕ 
 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย

ประชมุ จึงเปลี่ยน
สถานะการตอบ จาก

ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 
๔๘ การเตรียมการรองรับ

สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน 
ปี ๒๕๖๕ 

 พลเอก ฉตัรชัย   
สาริกัลยะ 

นายเฉลมิชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๓ 
ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ หน้า ๒๗ – ๓๒ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๑๑ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๕ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานการณต์อบ จาก
ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 

๔๙ ปญัหาการบรหิารงาน 
ของมหาวิทยาลัยที่ขาด 
หลักธรรมาภิบาล 

 นายสวัสดิ์   
สมัครพงศ ์

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวตักรรม 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๒๗ 
ง วันที่ ๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
หมายเหต ุ:  

๑. เสนอวนัที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ๒์๕๖๕ 

 ๒. เนื่องจากสิน้สุดสมัย
ประชมุ จึงเปลี่ยน

สถานการณต์อบ จาก



๑๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

หน้า ๓๒ – ๓๘ ตอบในทีป่ระชุมวุฒิสภา 
๕๐ นโยบายให้ผูป้ระกันตน 

น าเงนิกองทุนชราภาพ
ประกนัสังคมออกมาใช ้
ก่อน และใชค้้ าประกนัเงนิกู ้ 

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานตอบในราชกิจจา
นุเบกษา เลม่ ๑๓๙ ตอน
พิเศษ ๑๔๓ ง วนัที่ ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๒๗ 
– ๓๑ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕๑ ปัญหาการบุกรุกโบราณสถาน
เขาแดง จังหวดัสงขลา 

 นายอ าพล   
จินดาวฒันะ 

นายอิทธิพล คุณปลืม้ 
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงวฒันธรรม  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ 
ง วนัที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

หน้า ๑๖ – ๓๑ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ขอให้ตอบใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

 
 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่หน่ึง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทูถ้าม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในทีป่ระชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

ยุติการติดตาม 

๒๕๖๕ ครั้งทีห่นึ่ง ๒๗ ๒๒ ๕ ๒๓ ๔ ๒๔ ๒ ๑ - 

 
 
 
 
 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ การอนุรักษแ์ละดูแลรักษา
ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่า 
ของแผ่นดิน  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นายวัลลภ  
ตังคณานุรกัษ ์

นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ณัตถยา กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒ มาตรการในการสร้างความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นายทววีงษ์  
จุลกมนตร ี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๓ การขยายเขตไฟฟ้าตาม พ.ร.บ. 
ป ี๒๕๖๒ พ.ร.บ. คนอยู่กับป่า 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ว่าที่ร้อยตร ี
วงศ์สยาม  

เพ็งพานิชภักด ี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๔ การจดัเก็บภาษกีารขาย
หลักทรัพย์  

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๓ 

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่  

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

นายสถติย์  
ลิ่มพงศ์พันธุ ์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๕ การยกเว้นให้อาคารที่ใช้ใน การประชมุวฒุิสภา พลเรือเอก ฐนิธ นายทรงศักดิ์ ทองศร ี ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ราชการไมต่้องขออนุญาต
ก่อสร้างตามพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ครั้งที ่๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่ ๑๓ มิถนุายน พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

กิตติอ าพน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย) 

ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๖ การส่งเสริมการใชไ้ม้ยืนต้น 
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
ทางธรุกิจ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๗  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่ ๑๓ มิถนุายน พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายสินติย์ เลศิไกร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณชิย ์

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพาณชิย)์ 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๗ ปัญหาในการปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๙  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่ ๒๐ มิถนุายน พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

พลเอก เลิศรัตน์ 
รัตนวานิช 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๘ ผลการจดัเก็บรายได้ของรฐับาล 
ปี ๒๕๖๕ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๑  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 
วันจนัทร์ที่ ๒๗ มิถนุายน พ.ศ. 

นางสาวเรณู  
ตังคจวิางกูร 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 

ณัตถยา กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๒๕๖๕ 
๙ การปรับปรุงทางหลวง

หมายเลข ๑๐๙๕  
ระหว่างจงัหวัดเชียงใหม่ - 
จังหวดัแม่ฮ่องสอน 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง นายอธริัฐ  รตันเศรษฐ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  

(ได้รบัมอบหมายให้ตอบ
กระทูถ้ามแทน
รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคม) 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มี ป ร ะ เด็ น ติ ด ต า ม 
นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ 
รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร
กระทรวงคมนาคม ได้รับ
ข้ อ สั ง เ ก ต แ ล ะ
ข้อเสนอแนะในประเด็น
ก า ร ข อ ใ ห้ ท บ ท ว น
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ใ น ก า ร
พิ จ า ร ณ า ก า ร ข ย า ย
เส้นทางให้มีมาตรฐาน
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับเหตุผลในสภาวการณ์
ปั จ จุ บั น  โด ย จ ะ น า
ประเด็นการพิจารณาถึง
ความสามารถ ในการ
สร้างรายได้ของจังหวัด
แม่ ฮ่ อ งสอน จากก าร
ท่ องเที่ ยวและการค้ า
ชายแดนให้กับประเทศ



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ก ลั บ ไ ป พิ จ า ร ณ า
ด า เ นิ น ก า ร ต่ อ ไ ป 
หน่วยงานรายงานผล
ก ลั บ ม า แ ล้ ว 
กระทรวงคมนาคมได้มี
หนั งสือ ที่  คค ๐๑๐๐/
๓ ๒ ๑ ๙  ล ง วั น ที่  ๑ ๕ 
กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งผล
การด าเนินการตามกระทู้
ถาม เรื่อง การปรับปรุง
ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เล ข 
๑๐๙๕ ระหว่างจังหวัด
เชี ย ง ให ม่  – จั ง ห วั ด
แม่ฮ่องสอน  

๑๐ การแก้ไขปญัหาสถานการณ์
พลังงานในประเทศเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอ้นใหก้ับประชาชน  

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

พลเอก สกนธ ์ 
สัจจานิตย ์

นายสุพัฒนพงษ ์พันธม์ีเชาว์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๑ แนวทางการบริหารกองทุน
น้ ามนัเชื้อเพลิง  

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๑๓ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 
 

นายสุรเดช  
จิรัฐิตเิจริญ 

นายสุพัฒนพงษ ์พันธม์ีเชาว์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑๒ การรบัมือเงินเฟ้อสนิค้าแพง
และเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตวั 
 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๑๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันจนัทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

 
 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

 

๑๓ การต่อยอดการอนุรกัษ ์
รุกขมรดกของแผน่ดนิ 

 นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายอิทธิพล คุณปลืม้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๑๔ 
ง วนัที่ ๑๒ กันยายน 

๒๕๖๕ หน้า ๓๖ – ๔๘ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ี  

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑๔ การเตรียมความพร้อมในการ
รับนกัท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจนีที่จะเดนิทางมา
กับรถไฟความเร็วสงูสาย 
คุนหมิง – เวียงจันทน ์

 พลเอก บญุธรรม 
โอริส 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๒๖ 

ง วนัที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๕ หน้า ๒๙ – ๓๓ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ี  

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑๕ การขบัเคลื่อนนโยบายสง่เสริม
การปลกูตน้ไม้ยนืตน้เพ่ือ

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๑๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มีประเด็นติดตาม



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการ
ออม 

วันจนัทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานแจ้งผลการ
ด าเนินการแล้ว 

หนังสือที่ สว ๐๐๐๖/
๓๙๒๑ 

ลงวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๕ 

ติดตามประเด็น 
เรื่อง โครงการส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมี
การสนับสนุนเงินทุนให้แก่
เกษตรกรจ านวน ๕,๐๐๐ 

บาท/ไร่ และมีผู้ประสงคเ์ข้า
ร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก 
ท าให้มีผู้เข้าร่วมโครงการได้

ไม่ทั่วถึง ตลอดจนขอให้
ผลักดันกล้าไม้ให้มีอายุ ๒ ปี
ขึ้นไป เพราะสามารถเติบโต
ได้มากกว่า และอย่าใหม้ีแต่
กล้าไม้ของภาครัฐเพียงอย่าง

เดียว ขอให้มีกล้าไม้ของ
ชุมชนและภาคเอกชนด้วย 

รวมทั้งกลไกลในการท าหน้าท่ี
สนับสนุนไม้เศรษฐกิจท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมป่า



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ไม้ยังไม่มีความเข้มแข็งพอ จึง
ต้องมีการเชื่อมประสานท่ีมี
ประสิทธิภาพระหวา่งหลาย

ภาคส่วน ประกอบด้วยเอกชน 
ประชาชน สังคม และสถาบัน
วิชาการ นอกจากน้ี ในการ
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตร ีโดย
อนุมัติให้เข้าท าประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้ได้อยู่ในข้อเสนอ

ของรายงานคณะกรรมาธิการ 
ซึ่งมีข้อเสนอว่าพ้ืนท่ีของรัฐ 
ที่สามารถสร้างป่าเศรษฐกิจ
ได ้ขอให้มีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบ เพื่อเปิดโอกาสให้

ชุมชนหรือท้องถิ่น 
ที่มีความเข้มแข็งได้เข้าไปใช้
พื้นที่ในการปลูกป่าและใช้

ประโยชนไ์ด ้
กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แจ้งผลการด าเนินการ
ตามหนังสือ ที่ ทส 
๑๖๑๓.๓/๔๑๕ 

๑๖ การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยนื การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๐ นายอ าพล  นายประภัตร โพธสุธน เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 



๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ต้นเพ่ือเศรษฐกิจและการออม
ด้วยธนาคารต้นไม ้

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

จินดาวฒันะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์) 

ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๗ นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มี
สัญชาตไิทย 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ณัตถยา กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
มีประเด็นติดตาม 
หนังสอื ที่ สว.๐๐๖/
๕๒๓๔ 
๑) การยึดหยุ่นในการต าเนิน
การข้ามพื้นท่ีของชนกลุ่ม
น้อย/กลุ่มชาติพันธุ์ในเรื่อง
เวลาหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้
สะดวกมากข้ึน 
๒) การพัฒนาทักษะแรงงาน
ของบุคคลเหลา่นี้ให้มากขึ้น 
เช่น การให้สถาบันคณุวุฒิ
วิชาชีพเปิดช่องให้บุคคล
เหล่านี้ยกระดับคุณวุฒิให้
สูงขึ้น เพื่อได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้น
และพัฒนาคณุภาพชีวิตให้ดี



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ขึ้น 
๓) การบูรณาการการท างาน
ร่วมกันระหว่าง
กระทรวงมหาดไทยกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ด าเนินการให้บคุคลเหล่านี้
เป็นพลังของประเทศไทย 
(ยุตกิารตดิตาม
รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุแห่ง
การยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) 

๑๘ กรณีเมาท์เทน บ ีอ าเภอสตัหีบ 
จังหวดัชลบุร ี

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๘ สงิหาคม ๒๕๖๕ 

นายวนัชัย สอนศิร ิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๙ การแก้ปญัหาหนี้สนิขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

 นายออน  
กาจกระโทก 

นางสาวตรีนชุ เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๔๔ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ีเสนอ 

 ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ง วนัที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
หน้า ๑๔ – ๒๓ 

๒๐ นโยบายการสง่เสรมิการใชพ้ลัง
อ านาจอ่อน (Soft Power) 
เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนา
ประเทศ 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายอิทธิพล คุณปลืม้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๑ การพัฒนาเครื่องโทคาแมค 
(Tokamak) หรือดวงอาทติย์
จ าลอง 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๔ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นายชลิต  
แก้วจนิดา 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและ 
นวตักรรม 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๒ การตรากฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๒๖ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

นายปานเทพ  
กล้าณรงค์ราญ 

นายวิษณ ุเครอืงาม 
รองนายกรฐัมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๓ ปัญหาการจ่ายสินไหม 
การท าประกันชวีติ ประกนัภัย
กลุ่ม และประกันภัยคุ้มครอง
สินเชื่อของสมาชิกสหกรณ ์

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๒๘ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันจนัทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

นายออน  
กาจกระโทก  

 

นายอาคม  เตมิพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง 

ทัศนีย ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ออมทรัพย์คร ู
 
 

๒๔ ความคืบหน้าโครงการเพ่ิม
ปริมาณน้ าในอา่งเก็บน้ าเขือ่น
แม่กวงอดุมธารา 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๓๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันจนัทร์ที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นายณรงค์  
อ่อนสอาด 

นายประภัตร โพธสุธน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์) 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๕ การส่งเสริมการจดัการป่า
ชุมชน 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที ่๓๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันจนัทร์ที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ณัตถยา กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๖ แนวทางและมาตรการในการ
จัดการอุทกภัยของประเทศไทย 

การประชมุวฒุิสภา ครั้งที่ ๓๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันจนัทร์ที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๕ 

นายปานเทพ 
กล้าณรงค์ราญ 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๗ แนวทางการชว่ยเหลือนิสติ
นักศึกษาหลงัจากการ 

 รองศาสตราจารย์
ประเสรฐิ ปิน่ปฐมรัฐ 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ตอบ 



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
 

การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวตักรรม 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๒๖๐ 

ง วนัที่ ๓ พฤศจกิายน 
๒๕๖๕ หน้า ๓๖ – ๔๒ 

 

ในราชกิจจานุเบกษา 
หมายเหต ุ: เสนอวันที ่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 



กระทู้ถามของวุฒสิภา ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญประจ าป ีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 
 
 

กระทู้ถามของวุฒิสภา 

การพิจารณากระทู้ถามของวุฒิสภา การตดิตามผลการด าเนินการตามกระทู้ถามของวุฒิสภา 

ปี สมัย
ประชุม
สามัญ 

กระทู้ถาม
ทั้งหมด 

ประเภทกระทู้ถาม การตอบกระทู้ถาม กระทู้ถามที่ไม่
มีประเด็นที่
ต้องติดตาม 

กระทูถ้ามที่รัฐมนตรีผู้ตอบ
กระทู้ถามรับไปด าเนินการ 

กระทู้ถาม 
ที่รอตอบ 

ในราชกิจจา
นุเบกษาและ

ตกไป
เนื่องจาก

คณะรัฐมนตรี
ทั้งคณะพ้น
จากต าแหน่ง 

อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบ
ประเด็น/
รายงาน 

การประชุม 
ยังไม่รับรอง 

เป็น
หนังสือ 

ด้วยวาจา ตอบ 
ในที่ประชุม

วุฒิสภา 

ตอบ 
ในราชกิจจา

นุเบกษา 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๒๕๖๕ ครั้งที่สอง ๓๕ ๓๔ ๑ ๑๐ ๒๕ ๒๑ ๑ - ๑๓ 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๑ การควบคมุอาวุธปืน การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ 

นายอ าพล 
จินดาวฒันะ 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒ ผลสัมฤทธิก์ารปฏิรูปประเทศ 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๔  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจ าส านัก

นายกรฐัมนตร ี
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๓ การด าเนนิงานโครงการพฒันา
พ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นา โมเดล” 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๔  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายทรงศักดิ์ ทองศร ี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๔ การแก้ปญัหาสขุภาพช่องปาก
และฟันของประชาชนอย่างเป็น
ระบบ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๘  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

นายพิทักษ์  
ไชยเจรญิ 

นายสาธติ ปิตเุตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข 

ทัศนีย ์ มีประเด็นติดตาม 
หน่วยงานด าเนินการ

แล้ว 



๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

วันจนัทร์ที่  
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงสาธารณสุข) 

ตามหนงัสือกระทรวง
สาธารณสขุ ที ่สธ 
๐๒๐๙.๐๓/๗๕๕  

ลงวันที ่๑๐ มนีาคม 
๒๕๖๖ 

๕ การแก้ปญัหาน้ าทว่มขัง  
น้ าป่าไหลหลากและดินสไลด์ 
เมื่อเกดิฝนตกหนกัต่อเนื่องใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวดัภเูก็ต 

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๔ ง 
วันที ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๓๗ – ๔๑ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

 ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕ 

๖ ความก้าวหน้าของแผนการ
ตลาดท่องเที่ยว Six Countries 
One Destination ตาม
โครงการพัฒนาความรว่มมอื
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (Greater Mekong 
Subregion : GMS) 

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗ ง 
วันที ่๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

หน้า ๓๔ – ๓๙ 
 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

 ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๗ การบงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ขบัขี่
รถจักรยานยนตแ์ละผูโ้ดยสารที่

 นายจิรชัย   
มูลทองโร่ย 

ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 



๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ไม่สวมหมวกนิรภัย อนัจะเป็น
สาเหตุท าให้เกิดความอันตราย
ต่อตวัผู้ขบัขีร่ถจักรยานยนต์
และผู้โดยสาร 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
(ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

 
๘ การแก้ปัญหาการประกอบ

ธุรกิจให้เช่าที่พักรายวันที่ไม่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๑ ง 
ราชกิจจานุเบกษา  

วันที ่๑๖ มนีาคม ๒๕๖๖  
หน้า ๓๐-๓๓ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

๙ การแกไ้ขปญัหาสนามบนิเบตง 
ไม่มสีายการบนิใหบ้รกิาร และ
ความเหมาะสมในการขยาย
สนามบนิ 

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๑๙ ธันวาคม 



๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 
หน้า ๖๑ – ๖๕ 

๒๕๖๕ 

๑๐ การแก้ปญัหาฝุน่ PM ๒.๕ 
พ้ืนที่ภาคเหนือ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๑  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

พลเอก ทวปี  
เนตรนิยม 

นายวราวธุ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

เกียรตศิักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๑ การติดตามความคืบหนา้การ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ี

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๑  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันจนัทร์ที่  

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

พลเอก อนนัตพร 
กาญจนรตัน ์

นายชัยวฒุิ ธนาคมานุสรณ ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

ณัตถยา กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๒ ปัญหาการตัดหรือโค่นไม้ที่
ได้มาจากการท าสวนป่า  

 นายธานี   
สุโชดายน 

ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

(ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ



๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

สภาผู้แทนราษฎร) 
 

๑๓ แนวทางการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
บางสว่น กรณีหยดุเดินรถไฟฟ้า
ทางไกลมายังสถานกีรุงเทพ 
(หัวล าโพง) 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๓  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันจนัทร์ที่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๕ 

 

นายค านูณ  
สิทธิสมาน 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 

ปิยชาต ิ กระทู้ถามดว้ยวาจา 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๔ ขอทราบผลโครงการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือ 
เพ่ือรองรับเรือส าราญขนาด
ใหญ่ และแผนการสร้างหรือ
พัฒนาท่าเรือต่าง ๆ บริเวณ
ชายฝั่งทะเล  

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 
วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๖๖ – ๗๔ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

๑๕ นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้กับนักท่องเที่ยวในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยว  

 นายจิรชัย   
มูลทองโร่ย 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 
วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๗๕ – ๗๙ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

๑๖ การผลติผู้เรียนด้านอาชวีศกึษา  พลเอก บุญธรรม  นางสาวตรีนชุ เทียนทอง  กระทู้ถามเป็นหนังสือ



๗ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ระบบทวิภาคี และระบบอื่น ๆ 
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบน าไปสู่การจ้างงาน
และการสร้างงาน 

โอริส รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๕๔ ง 

วันที ่๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
หน้า ๓๑ – ๓๔ 

ขอให้ตอบ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

เสนอวันท่ี 
วันท่ี ๓ มกราคม 

๒๕๖๖ 

๑๗ ขอให้ก าหนดค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  

 นายธานี   
สุโชดายน 

พลเอก ประยุทธ ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 
วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๔๒ – ๔๔ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๓ มกราคม 
๒๕๖๖ 

๑๘ การเพ่ิมอัตราก าลังของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการผังเมือง 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือรองรับ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๖  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันจนัทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

พลเรือเอก 
ศักดิ์สิทธิ์  

เชิดบญุเมอืง 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวง
กระทรวงมหาดไทย 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย) 

กิตติศักดิ ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๑๙ มาตรการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 พลเอก บุญธรรม  
โอริส 

ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 



๘ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

และระบบนิเวศในพ้ืนที่แหลง่
ท่องเที่ยว หลังจากการแพร่
ระบาดของโควิด – ๑๙ ลด
ระดับความรุนแรงลง  

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๙ มกราคม 
๒๕๖๖ 

(ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

 
๒๐ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษ ๔ ภาค 
การประชมุวฒุิสภา 

ครั้งที ่๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

วันจนัทร์ที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๖ 

นายอ าพล  
จินดาวฒันะ 

นายสุพัฒนพงษ ์พันธม์ีเชาว์
รองนายกรฐัมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ศรัณย์ศิร ิ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๑ แนวทางการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ 
 

การประชมุวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๗  

(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันจนัทร์ที่ ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๖ 

นายสถิตย์  
ลิ่มพงศ์พันธุ์ 

นายสุพัฒนพงษ ์พันธม์ีเชาว์
รองนายกรฐัมนตรี 
(ได้รบัมอบหมายให ้
เป็นผูต้อบกระทูถ้าม 
แทนนายกรฐัมนตรี) 

ไตรรงค ์ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
ไม่มีประเด็น 
ต้องตดิตาม 

๒๒ ขอทราบความก้าวหน้าโครงการ  พลเอก บุญธรรม  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  กระทู้ถามเป็นหนังสือ



๙ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ 
และการส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - 
เจ้าพระยา - แม่โขง 
(Ayeyawady - Chao Phraya - 
Mekong Economic 
Cooperation Strategy: 
ACMECS) 

โอริส รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม 

ตอบในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 
วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๔๕ – ๕๐ 

ขอให้ตอบ 
ในราชกิจจานุเบกษา 

เสนอวันท่ี 
วันท่ี ๑๖ มกราคม 

๒๕๖๖ 

๒๓ ขอทราบผลการประเมนิการ
ด าเนินงาน การบรหิารจดัการ 
และผลสัมฤทธิ์ของผูเ้รียนใน
พ้ืนที่ 

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

นางสาวตรีนชุ เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 
วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๕๑ – ๕๕ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๖ 

๒๔ ขอทราบมาตรการในการก ากับ
ดูแล ส่งเสริม สถานนวด 
แผนไทยและสปา และการ
ปรับแก้กฎหมายที่เอื้ออ านวย
ต่อการประกอบธรุกิจด้านการ
ส่งเสริมสขุภาพ  

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

ถามรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

วันท่ี ๓๑ มกราคม 
๒๕๖๖ 



๑๐ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

 (ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๒๕ การแก้ปญัหาการขาดแคลน
แรงงานภาคการท่องเที่ยว 
ของจังหวดัเชียงใหมแ่ละจงัหวดั
ท่องเที่ยวอื่น ๆ มาตรการ
คุ้มครองแรงงาน และการจดัท า
ระบบฐานข้อมูลก าลงัคน 
ของประเทศ 

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

นายสุชาติ ชมกลิ่น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 
วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๕๖ – ๖๐ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๒๖ การแก้ปญัหานักลงทุนต่างชาติ
ที่ใช้คนไทยเป็น “นอมนิี” 
(Nominee) ในการเข้ามา
ประกอบกิจการด้านการ
ท่องเที่ยว ดา้นอสงัหาริมทรพัย์ 
และด้านอื่น ๆ ที่ผดิกฎหมาย 

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
(ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 



๑๑ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๒๗ การพัฒนาสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ

 พลเอก บญุธรรม  
โอริส 

ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
(ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๒๘ ความพรอ้มรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานทางทะเลจากองค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 

 พลเรือเอก พัลลภ  
ตมิศานนท์ 

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เน่ืองจากสิ้นสุดสมัย
ประชุม จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบจาก
ตอบในที่ประชุม

วุฒิสภา  
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ี ๑๔ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
(ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี



๑๒ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๒๙ การผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
อนาคตแห่งอาเซียน 

 นายชลิต   
แก้วจนิดา 

ถามรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เน่ืองจากสิ้นสุดสมัย
ประชุม จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบจาก
ตอบในที่ประชุม

วุฒิสภา  
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ี ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๕ 
 (ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๓๐ การแก้ไขเยียวยาบุคลากร
สาธารณสุขหลังการถ่ายโอน 
รพ.สต. 

 นายเจตน์   
ศิรธรานนท์ 

ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เน่ืองจากสิ้นสุดสมัย
ประชุม จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบจาก



๑๓ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

ตอบในที่ประชุม
วุฒิสภา  

เป็นตอบในราชกิจจา
นุเบกษา 

เสนอวันท่ี ๘ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

  (ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๓๑ มาตรการรองรับต่อการขึ้นของ
ระดับน้ าทะเลและการวางแผน
พ้ืนที่เจ้าพระยาตอนล่างรองรับ 

 นายปานเทพ   
กล้าณรงค์ราญ 

  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เน่ืองจากสิ้นสุดสมัย
ประชุม จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบจาก
ตอบในที่ประชุม

วุฒิสภา  
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ี ๑๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ 
   (ตกไปเนื่องจาก



๑๔ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร) 

๓๒ การส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ 
“ภูมิภาษาและปญัญาแผน่ดนิ” 

 นายเนาวรตัน์  
พงษ์ไพบูลย ์

นางสาวตรีนชุ เทียนทอง 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง 
วันที ่๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 

หน้า ๓๗ – ๔๑ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เน่ืองจากสิ้นสุดสมัย
ประชุม จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบจาก
ตอบในที่ประชุม

วุฒิสภา  
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ี ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๖   
๓๓ การมกีฎหมายคุณธรรมเพื่อ

กระบวนการบรหิารงานบุคคล
ภาครัฐ 

 พลเรือเอก 
ศักดิ์สิทธิ์   

เชิดบญุเมอืง 

ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เน่ืองจากสิ้นสุดสมัย
ประชุม จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบจาก
ตอบในที่ประชุม

วุฒิสภา  
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 



๑๕ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

เสนอวันท่ี ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๖ 

   (ตกไปเนื่องจาก
รัฐมนตร ี

ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร)   

๓๔ การแก้ไขค าสัง่หวัหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาต ิท่ี 
๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 นายตวง  อันทะไชย ถามรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
เน่ืองจากสิ้นสุดสมัย
ประชุม จึงเปลี่ยน

สถานะการตอบจาก
ตอบในที่ประชุม

วุฒิสภา  
เป็นตอบในราชกิจจา

นุเบกษา 
เสนอวันท่ี ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
(ตกไปเนื่องจาก

รัฐมนตร ี
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง
เพราะเหตุแห่งการยุบ
สภาผู้แทนราษฎร)    



๑๖ 
 

ที ่ ชื่อกระทู ้ วันท่ีพิจารณากระทู้ถาม 
สมาชกิวุฒิสภา  
ผู้ตั้งกระทู้ถาม 

ผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

วันครบก าหนด
ติดตาม/ผูร้ับผดิชอบ 

ประเด็นทีต่้องตดิตาม 

๓๕ การปรับปรุงกฎระเบียบ 
และขัน้ตอนทีเ่ป็นอุปสรรค 
ต่อนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมากับ
เรือส าราญ (Cruise) และการ
พัฒนาท่าเรือเพื่อรองรบัเรอื
ส าราญขนาดใหญ่ที่เปน็
มาตรฐานสากล 

 พลเอก บญุธรรม 
โอริส 

ถามนายกรฐัมนตร ี  กระทู้ถามเป็นหนังสือ
ขอให้ตอบ 

ในราชกิจจานุเบกษา 
เสนอวันท่ี ๒๗ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 




